
สรุปข่าวประจ าวันที ่22-24 กุมภาพันธ ์2568 
สื่อสิ่งพมิพ ์

- ไม่เคยอนุญาต เกาะทุเรียน สปก.จันทบุรียัน (เดลินิวส์ 23 ก.พ. 2568 หน้า 1, 14) 
- ภาพข่าว: ตรวจสอบ (มติชน 24 ก.พ. 2568 กรอบบ่าย หน้า 1) 
- สปก.จันทบุรีแจง ไม่ให้สิทธิเกาะทุเรียน (เดลินิวส์ 24 ก.พ. 2568 กรอบบ่าย หน้า 1, 14) 
- 'ชีวะภาพ'ตรวจทุนจีนบุกรุกปลูกทุเรียน (มติชน 23 ก.พ. 2568 หน้า 14) 
- คอลัมน์ เดลินวิส์วาไรตี้: การเดินทางของ 'เมล็ดไม้ป่า' ส ารวจความหลากหลายพรรณไม ้ 

(เดลินิวส์ 24 ก.พ. 2568 หน้า 9) 
- คอลัมน์ ราชการแนวหน้า: รวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายล้างมลทินของข้าราชการ  

(แนวหน้า 23 ก.พ. 2568 หน้า 4) 

สื่อออนไลน ์

- ทส. จับมือทกุภาคส่วน เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ ส่งเสรมิอาชีพ ปลูกป่า 3 อย่าง  
(เดลินิวส์ 21 ก.พ.2568) https://www.dailynews.co.th/news/4423252/  

- ทส.มอบสิทธิท ากินในป่าสงวน ลุ่มน้ าชั้น1,2ให้ชาวบ้าน จ.น่าน9แสนไร่ ท ากินถูกต้อง อยู่กับป่ายั่งยืน 
(มติชน 21 ก.พ.2568) https://www.matichon.co.th/politics/news_5060330  

- ก.ทรัพย์ฯ เร่งแก้ปัญหาทีด่ินป่าไม้และมอบสมุดประจ าตัวฯ ในจังหวัดน่าน 15 อ าเภอ พร้อมส่งเสริม
อาชีพปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อเพ่ิมพื้นที่สีเขียวและป้องกันอุทกภัยดินโคลนถล่ม (NBT Connext 21 ก.พ.
2568) https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/930768/?bid=2  

- ชาวน่านเฮ! ทส. มอบสิทธิท ากินในเขตป่าสงวนฯ กว่า 9 แสนไร ่
(ข่าวสด 21 ก.พ.2568) https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_9644362  

- "เฉลิมชัย" เร่งจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย คทช. ใน จ.อุตรดิตถ์ แก้ปัญหาการอยู่อาศัยท ากินใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้ประชาชน (NBT Connext 21 ก.พ.2568)  
https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/930804/?bid=2  

- ‘บุกรุกป่า’ จนท.เร่งตรวจสอบ หลังพบการบุกรุกพื้นป่าใน อ.แม่สรวย 
(แนวหน้า 21 ก.พ.2568) https://www.naewna.com/local/863508  

- รมว.ทส. เปิดศูนย์เรียนรู้การป่าไม้ สวนรุกขชาติเชตวัน จังหวัดแพร่ "บ้านเขียว" แหล่งศึกษาเรียนรู้
ประวัติศาสตร์การป่าไม้ (NBT Connext 22 ก.พ.2568) 
https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/931420/?bid=1  

- เปิดแล้ว! "บ้านเขียว" อาคารเก่าแก่ 120 ปี ศูนย์เรียนรูก้ารป่าไม้แห่งใหม่ จ.แพร ่ 
(ผู้จัดการออนไลน์ 22 ก.พ.2568) https://mgronline.com/travel/detail/9680000017599  
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-2- 
- “ส.ป.ก.จันทบุร”ี แจงชัด! ไมไ่ด้ให้สิทธิท าประโยชน์บนเกาะ 100 ไร่ พื้นที่เขื่อนคิรีธาร (เดลินิวส์ 22 

ก.พ.2568) https://www.dailynews.co.th/news/4424915/  
- ไฟไหม้ป่าสงวนป่าแม่ออน พื้นที่ ต.ห้วยทราย สันก าแพง พบไฟขยายลามขึ้นดอย ป่าเสียหาย 30 ไร ่

(เชียงใหม่นิวส์ 22 ก.พ.2568) 
https://www.chiangmainews.co.th/news/chiangmai/3590863/  

- กมธ.วุฒิฯลุยตราด ตกใจข้อมลูจีนเทารุกที่ดนิอ่างเก็บน้ าปลูกทุเรียน แฉท ากันมากว่า10ป ี 
(แนวหน้า 22 ก.พ.2568) https://www.naewna.com/local/863664  

- "ชีวะภาพ ชีวะธรรม" ปธ.กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติฯวุฒิสภา ลงพ้ืนที่ตรวจสอบบุกรุกที่ดินในอ่างเก็บน้ า 2 
จังหวัดช้ีต้องแก้ทุนจีนเทา" (สยามรัฐ 22 ก.พ.2568) https://siamrath.co.th/n/603096  

- ‘ทุนจีนเทา’ บกุรุกปลูกทุเรียน? ส.ว.แนะใช้ยาแรง-สืบต่อปม ‘จนท.เฝ้าอ่างน้ า’ ถูกวางยาดับ  
(มติชน 22 ก.พ.2568) https://www.matichon.co.th/region/news_5061522  

- เรียก “3 หน่วยงาน” ถกปัญหา บุกรุกเกาะ 100 ไร่ อ่างเก็บน้ าเขื่อนคิรีธาร ปลูกทุเรียนแปลงใหญ่ 
(เดลินิวส์ 22 ก.พ.2568) https://www.dailynews.co.th/news/4426101/  

- ปธ.กมธ.ทรพัยากรธรรมชาติฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจสอบบุกรุกที่ดินในอ่างเก็บน้ า 2 จังหวัด ชี้ต้องแก้ทุน
จีนเทา (บ้านเมือง 22 ก.พ.2568) https://www.banmuang.co.th/news/region/418788  

- บุกตรวจที่ดินอ่างเก็บน้ า ตราด-จันทบุรี หลัง 'จีนเทา' บุกรุกพื้นที่ ปลูกทุเรียนนับ 100 ไร ่ 
(ข่าวสด 22 ก.พ.2568) https://www.khaosod.co.th/update-news/news_9645518  

- “ชีวะภาพ” ยันไม่พบ “กลุ่มทุน” ท าสวนทเุรียนบนเกาะกลางเขื่อนคิรีธาร (เดลินิวส์ 22 ก.พ.2568) 
https://www.dailynews.co.th/news/4425949/  

- ตรวจยึดสวนทุเรียนรุกที่ อ่างห้วยแร้ง ยังไม่พบผู้กระท าผิด (เนช่ันทีวี 22 ก.พ.2568) 
https://www.nationtv.tv/news/region/378956952#google_vignette  

- รมว.ทส. ลงพืน้ที่เยี่ยมชม อ.อ.ป. ภาคเหนือตอนบน หนุนเปิดบ้านเขียวเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้การป่าไม้ 
(บ้านเมือง 22 ก.พ.2568) https://www.banmuang.co.th/news/region/418763  

- “พพ.” เร่งตรวจสอบรุกพ้ืนที่เกาะเขื่อนคิรีธาร จันทบุรี ปลูกทุเรียนแปลงใหญ่  
(เดลินิวส์ 22 ก.พ.2568) https://www.dailynews.co.th/news/4424692/  

- จนท.ตรวจพื้นที่ป่า อ.แม่สรวย พบบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า เตรียมเป็นพื้นที่การเกษตร  
(สยามรัฐ 21 ก.พ.2568) https://siamrath.co.th/n/602909  

- เครือซีพีร่วมปกป้องป่าเชียงใหม่ หนุนกองทนุอาสาพิทักษ์ไฟป่า 10,000 นาย  
(โพสต์ทเูดย์ 21 ก.พ.2568) https://www.posttoday.com/pr-news/719922  

- แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ จชต 
(เดลินิวส์ 21 ก.พ.2568) https://www.dailynews.co.th/news/4421186/  

- แนะแนวทางแก้ปัญหาไฟป่าได้อย่างยั่งยืน ภาครัฐต้องเข้าถึงประชาชน  
(ผู้จัดการออนไลน์ 23 ก.พ.2568) https://mgronline.com/local/detail/9680000017810  
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ปีที่: - ฉบับที่: 27527
วันที่: อาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2568
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 14

หัวข้อข่าว: ไม่เคยอนุญาต เกาะทุเรียน สปก.จันทบุรียัน

รหัสข่าว: C-250223004028(23 ก.พ. 68/04:56) หน้า: 1/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 84.72 Ad Value: 152,496 PRValue : 457,488 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 27527
วันที่: อาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2568
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 14

หัวข้อข่าว: ไม่เคยอนุญาต เกาะทุเรียน สปก.จันทบุรียัน

รหัสข่าว: C-250223004028(23 ก.พ. 68/04:56) หน้า: 2/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 84.72 Ad Value: 152,496 PRValue : 457,488 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 48 ฉบับที่: 17151
วันที่: จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2568
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย)

ภาพข่าว: ตรวจสอบ

รหัสข่าว: C-250224038024(23 ก.พ. 68/07:20) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 14.88 Ad Value: 24,552 PRValue : 73,656 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 27528
วันที่: จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2568
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 14

หัวข้อข่าว: สปก.จันทบุรีแจง ไม่ให้สิทธิเกาะทุเรียน

รหัสข่าว: C-250224035029(23 ก.พ. 68/06:32) หน้า: 1/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 87.41 Ad Value: 157,338 PRValue : 472,014 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 27528
วันที่: จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2568
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 14

หัวข้อข่าว: สปก.จันทบุรีแจง ไม่ให้สิทธิเกาะทุเรียน

รหัสข่าว: C-250224035029(23 ก.พ. 68/06:32) หน้า: 2/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 87.41 Ad Value: 157,338 PRValue : 472,014 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 48 ฉบับที่: 17150
วันที่: อาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2568
Section: First Section/-

หน้า: 14(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: 'ชีวะภาพ'ตรวจทุนจีนบุกรุกปลูกทุเรียน

รหัสข่าว: C-250223020043(23 ก.พ. 68/05:27) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 15.52 Ad Value: 18,624 PRValue : 55,872 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 27528
วันที่: จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2568
Section: First Section/-

หน้า: 9(เต็มหน้า)

คอลัมน์: เดลินิวส์วาไรตี้: การเดินทางของ 'เมล็ดไม้ป่า' สำรวจความหลากหลายพรรณไม้

รหัสข่าว: C-250224004000(24 ก.พ. 68/02:02) หน้า: 1/4

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 228.01 Ad Value: 410,418 PRValue : 1,231,254 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 27528
วันที่: จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2568
Section: First Section/-

หน้า: 9(เต็มหน้า)

คอลัมน์: เดลินิวส์วาไรตี้: การเดินทางของ 'เมล็ดไม้ป่า' สำรวจความหลากหลายพรรณไม้

รหัสข่าว: C-250224004000(24 ก.พ. 68/02:02) หน้า: 2/4

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 228.01 Ad Value: 410,418 PRValue : 1,231,254 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 27528
วันที่: จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2568
Section: First Section/-

หน้า: 9(เต็มหน้า)

คอลัมน์: เดลินิวส์วาไรตี้: การเดินทางของ 'เมล็ดไม้ป่า' สำรวจความหลากหลายพรรณไม้

รหัสข่าว: C-250224004000(24 ก.พ. 68/02:02) หน้า: 3/4

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 228.01 Ad Value: 410,418 PRValue : 1,231,254 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 27528
วันที่: จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2568
Section: First Section/-

หน้า: 9(เต็มหน้า)

คอลัมน์: เดลินิวส์วาไรตี้: การเดินทางของ 'เมล็ดไม้ป่า' สำรวจความหลากหลายพรรณไม้

รหัสข่าว: C-250224004000(24 ก.พ. 68/02:02) หน้า: 4/4

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 228.01 Ad Value: 410,418 PRValue : 1,231,254 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16002
วันที่: อาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2568
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: ราชการแนวหน้า: รวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายล้างมลทินของข้าราชการ

รหัสข่าว: C-250223005009(23 ก.พ. 68/06:10) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 30.54 Ad Value: 38,175 PRValue : 114,525 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

ทส. จับมือทุกภาคส่วน เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ ส่งเสริมอาชีพ ปลูกป่า 3 อย่าง 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อ าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบสมุดประจ าตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยท ากินในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และ 2 เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนชาวจังหวัดน่านได้อยู่อาศัยท ากินอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยสงฆ์
นครน่าน อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบสมุดประจ าตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยท า
กินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ าช้ันที่ 1 และ 2 เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนชาวจังหวัดน่านได้อยู่อาศัยท ากินอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสุรชัย อจลบุญ 
อธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมงาน 

  



ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวว่า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นปัญหาของพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งได้มอบหมายให้หน่วยงานเร่ง
ด าเนินการโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
ให้เร็วที่สุด ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั่ว
ประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากินให้กับประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน วันนี้กรมป่าไม้ได้อนุมัติพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 
และ 2 ทั้ง 15 อ าเภอ ในจังหวัดน่าน เนื้อที่ 968,344 ไร่ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน จ านวน 46,558 ราย ให้ได้
อยู่อาศัยท ากินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีตัวแทนมารับมอบสมุดประจ าตัว จ านวน 1 ,000 ราย นอกจากพี่
น้องประชาชนจะได้อยู่อาศัยท ากินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วหน่วยงานต่างๆ ก็สามารถเข้าไปพัฒนา
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้ พี่น้องประชาชนจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ในอดีตที่ผ่านมาจังหวัดน่านมีพื้นที่ป่าลดลงทุกปี จนกระทั่งปี พ.ศ. 
2561 รัฐบาลได้มีค าสั่งเรื่องการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน หรือ โครงการน่านแซนด์บอกซ์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพื้นที่จังหวัด
น่าน โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานภาครัฐ และนาย
บัณฑูร ล่ าซ า เป็นประธานภาคเอกชน คณะกรรมการน่านแซนด์บอกซ์ได้สนับสนุนการส ารวจแปลงที่ดินของ
ราษฎรในจังหวัดน่านที่ท ากินในเขตป่าทั้งจังหวัด นอกจากนี้คณะกรรมการน่านแซนบอกซ์โดยนายบัณฑูร ล่ าซ า 
ยังได้สนับสนุนจัดท าโปรแกรมพิมพ์สมุดประจ าตัวมอบให้กรมป่าไม้เพื่อใช้จัดท าสมุดประจ าตัวให้แก่ ราษฎรทั่ว
ประเทศ โดยจังหวัดน่านมีราษฎรถือครองท ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 150,340 ราย เนื้อที่ 1,559,320 
ไร่ และกรมป่าไม้ได้ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเร่งรัดจัดท า
สมุดประจ าตัวมอบให้แก่ราษฎรทุกราย นอกจากนี้กรมป่าไม้ยังได้จัดท าระบบ “สมุดประจ าตัวดิจิทัล” ในระหว่าง
รอเล่มสมุดประจ าตัว ราษฎรสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อและแสดงสมุดประจ าตัวผ่านโทรศัพท์มือถือได้ 

 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ยังกล่าวอีกว่า นอกจากมอบสมุดประจ าตัวให้ราษฎรในจังหวัดน่านได้อยู่อาศัย
ท ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ยังส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถพัฒนา
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้ โดยในพื้นที่จังหวัดน่านดังกล่าวกรมป่าไม้ได้อนุมัติโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคให้มี



การปรับปรุงถนน 28 โครงการ พัฒนาระบบไฟฟ้า 4 โครงการ และพัฒนาแหล่งน้ า 11 โครงการ เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้จังหวัดน่านยังได้เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาอาชีพที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมให้แก่ราษฎร ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
ตามพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้แนวทาง “ท าให้ ท าร่วม ท าเอง” “ท าให้” คือการท า
แปลงสาธิตตัวอย่างให้ราษฎรได้ศึกษาเรียนรู้ “ท าร่วม” คือมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุน
การด าเนินงานร่วมกับราษฎร และ“ท าเอง” คือการขยายผลให้ราษฎรสามารถท าได้ด้วยตนเอง  

“จังหวัดน่านถือเป็นแบบอย่างการท างานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยท ากินใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งจะช่วยป้องกัน
อุทกภัยดินโคลนถล่มได้ในอนาคต ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงสามารถอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างยั่งยืน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทส.มอบสิทธทิ้ากินในป่าสงวน ลุ่มน้้าชั้น1,2ให้ชาวบ้าน จ.น่าน9แสนไร่ ท้ากินถูกต้อง อยู่กับป่ายั่งยืน 

 

ทส.มอบสิทธิท ากินในป่าสงวนลุ่มน้ าชั้น1,2ให้ชาวบ้าน จ.น่าน 9แสนไร่ ท ากินถูกต้อง อยู่กับป่ายั่งยืน 

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) 
ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบสมุดประจ าตัวผู้ได้รับการ
แก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยท ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และ 2 เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนชาว
จังหวัดน่านได้อยู่อาศัยท ากินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. ผู้บริหารทส.  
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บริหารกรมป่าไม้  
เข้าร่วมงาน 

  

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า เล็งเห็นปัญหาของประชาชนพร้อมทั้งได้มอบหมายให้หน่วยงานเร่งด าเนินการโดยบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุด ตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงใน



ที่อยู่อาศัยและที่ ดินท ากินให้กับประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

“วันนี้กรมป่าไม้ได้อนุมัติพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และ 2 ทั้ง 15 อ าเภอ ในจังหวัดน่าน เนื้อที่ 968,344 
ไร่ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน จ านวน 46,558 ราย ให้ได้อยู่อาศัยท ากินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมี
ตัวแทนมารับมอบสมุดประจ าตัว จ านวน 1,000 ราย นอกจากพี่น้องประชาชนจะได้อยู่อาศัยท ากินได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายแล้วหน่วยงานต่างๆ ก็สามารถเข้าไปพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้ พี่น้องประชาชนจะได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น”นายเฉลิมชัย กล่าว 

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ในอดีตที่ผ่านมาจังหวัดน่านมีพื้นที่ป่าลดลงทุกปี จนกระทั่งปี 
พ.ศ. 2561 รัฐบาลได้มีค าสั่งเรื่องการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน หรือ โครงการน่านแซนด์บอกซ์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพื้นที่
จังหวัดน่าน โดยมีนายจตุพร  เป็นประธานภาครัฐ และนายบัณฑูร ล่ าซ า เป็นประธานภาคเอกชน คณะกรรมการ
น่านแซนด์บอกซ์ได้สนับสนุนการส ารวจแปลงที่ดินของราษฎรในจังหวัดน่านที่ท ากินในเขตป่าทั้งจังหวัด 

  

นอกจากนี้คณะกรรมการน่านแซนบอกซ์โดยนายบัณฑูร ล่ าซ า ยังได้สนับสนุนจัดท าโปรแกรมพิมพ์สมุดประจ าตัว
มอบให้กรมป่าไม้เพื่อใช้จัดท าสมุดประจ าตัวให้แก่ราษฎรทั่วประเทศ โดยจังหวัดน่านมีราษฎรถือครองท ากินใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 150,340 ราย เนื้อที่ 1,559,320 ไร่ และกรมป่าไม้ได้ด าเนินการตามนโยบายของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเร่งรัดจัดท าสมุดประจ าตัวมอบให้แก่ราษฎรทุกราย นอกจากนี้
กรมป่าไม้ยังได้จัดท าระบบ “สมุดประจ าตัวดิจิทัล” ในระหว่างรอเล่มสมุดประจ าตัว ราษฎรสามารถเข้าไป
ตรวจสอบรายช่ือและแสดงสมุดประจ าตัวผ่านโทรศัพท์มือถือได้ 

นายสุรชัย  กล่าวอีกว่า นอกจากมอบสมุดประจ าตัวให้ราษฎรในจังหวัดน่านได้อยู่อาศัยท ากินในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ยังส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้ 
โดยในพื้นที่จังหวัดน่านดังกล่าวกรมป่าไม้ได้อนุมัติโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีการปรับปรุงถนน 28 
โครงการ พัฒนาระบบไฟฟ้า 4 โครงการ และพัฒนาแหล่งน้ า 11 โครงการ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 



นอกจากนี้จังหวัดน่านยังได้เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ราษฎร ได้มีการ
แต่งตั้ งคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์  4 อย่าง ตามพระราชปณิ ธาน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้แนวทาง “ท าให้ ท าร่วม ท าเอง” “ท าให้” คือการท าแปลงสาธิตตัวอย่างให้
ราษฎรได้ศึกษาเรียนรู้ “ท าร่วม” คือมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนการด าเนินงานร่วมกับ
ราษฎร และ“ท าเอง” คือการขยายผลให้ราษฎรสามารถท าได้ด้วยตนเอง 

“จังหวัดน่านถือเป็นแบบอย่างการท างานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยท ากินใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งจะช่วยป้องกัน
อุทกภัยดินโคลนถล่มได้ในอนาคต ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงสามารถอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างยั่งยืน” นายสุรชัยกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ก.ทรัพย์ฯ เร่งแก้ปัญหาที่ดินป่าไม้และมอบสมุดประจ้าตัวฯ ในจังหวัดน่าน 15 อ้าเภอ พร้อมส่งเสริมอาชีพ
ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและป้องกันอุทกภัยดินโคลนถล่ม 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งแก้ปัญหาที่ดินป่าไม้และมอบสมุดประจ าตัวฯ ในจังหวัดน่าน 15 
อ าเภอ พร้อมส่งเสริมอาชีพปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อเพ่ิมพื้นที่สีเขียวและป้องกันอุทกภัยดินโคลนถล่ม  

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มอบสมุดประจ าตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยท ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และ 2 เพื่อช่วยเหลือประชาชนจังหวัดน่านอยู่อาศัยท ากินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมกล่าวว่า 
ได้ก าชับให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนแก้ปัญหาประชาชนให้เร็วที่สุด เพื่อสร้าง
ความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยวันนี้ (21 ก.พ.68) กรมป่าไม้ ได้อนุมัติพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 
และ 2 ทั้ง 15 อ าเภอ ในจังหวัดน่าน เนื้อที่รวม 968,344 ไร่ ช่วยเหลือประชาชน 46,558 ราย ให้ได้อยู่อาศัยท า
กินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีตัวแทนมารับมอบสมุดประจ าตัว 1,000 คน ได้อยู่อาศัยท ากินถูกต้องตาม
กฎหมาย แล้วหน่วยงานต่างๆสามารถเข้าไปพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
ภาพรวมจังหวัดน่านมีประชาชนถือครองท ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 150,340 ราย เนื้อที่รวม 1,559,320 ไร่ 
โดยกรมป่าไม้จะเร่งรัดจัดท าสมุดประจ าตัวมอบให้ประชาชนทุกราย พร้อมจัดท าระบบ “สมุดประจ าตัวดิจิทัล” 



ระหว่างรอเล่มสมุดประจ าตัวประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อและแสดงสมุดประจ าตัวผ่าน
โทรศัพท์มือถือได้ ส าหรับจังหวัดน่านถือเป็นแบบอย่างการท างานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหา
การอยู่อาศัยท ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และมีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียว ซึ่งจะช่วยป้องกันอุทกภัยดินโคลนถล่มได้ในอนาคต และประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงอยู่ ร่วมกันกับป่าอย่าง
ยั่งยืน 

ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ในจังหวัดน่าน กรมป่าไม้ ได้อนุมัติโครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคให้มีการปรับปรุงถนน 28 โครงการ พัฒนาระบบไฟฟ้า 4 โครงการ และพัฒนาแหล่งน้ า 11 
โครงการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันยังเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาอาชีพที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ภายใต้
แนวทาง “ท าให้ ท าร่วม ท าเอง”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชาวน่านเฮ! ทส. มอบสิทธิทา้กินในเขตป่าสงวนฯ กว่า 9 แสนไร ่

 

ทส. จับมือทุกภาคส่วน เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ ส่งเสริมอาชีพ ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน 
ป้องกันอุทกภัยดินโคลนถล่ม 

เมื่ อวันที่  21 ก .พ . ที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่ าน  อ .ภู เพี ยง จ .น่ าน  ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน  รมว.กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธีมอบสมุดประจ าตัวผู้ ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่
อาศัยท ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ าช้ันที่ 1 และ 2 เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนชาวจังหวัดน่านได้อยู่อาศัยท า
กินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นาย
ชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผวจ.น่าน และคณะผู้บริหาร และประชาชนชาวน่าน เข้าร่วมงาน 

 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.ทส. กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรฯ ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่ดินท ากินของประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน
ให้กับประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยกรม
ป่าไม้ได้อนุมัติพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และ 2 ทั้ง 15 อ าเภอ ในจ.น่าน เนื้อที่ 968 ,344 ไร่ ประชาชน 



46,558 ราย ให้ได้อยู่อาศัยท ากินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีตัวแทนมารับมอบสมุดประจ าตัว 1 ,000 ราย 
นอกจากพี่น้องประชาชนจะได้อยู่อาศัยท ากินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วหน่วยงานต่างๆ ก็สามารถเข้าไป
พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้ พี่น้องประชาชนจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

  

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ในอดีตที่ผ่านมาจังหวัดน่านมีพื้นที่ป่าลดลงทุกปี จนกระทั่งปี พ.ศ. 
2561 รัฐบาลได้มีค าสั่งเรื่องการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน หรือ โครงการน่านแซนด์บอกซ์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพื้นที่จังหวัด
น่าน โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. เป็นประธานภาครัฐ และนายบัณฑูร ล่ าซ า เป็นประธานภาคเอกชน 
คณะกรรมการน่านแซนด์บอกซ์ได้สนับสนุนการส ารวจแปลงที่ดินของราษฎรในจังหวัดน่านที่ท ากินในเขตป่าทั้ง
จังหวัด 

  

นอกจากนี้คณะกรรมการน่านแซนบอกซ์ได้สนับสนุนจัดท าโปรแกรมพิมพ์สมุดประจ าตัวมอบให้กรมป่าไม้เพื่อใช้
จัดท าสมุดประจ าตัวให้แก่ราษฎรทั่วประเทศ โดยจังหวัดน่านมีราษฎรถือครองท ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
จ านวน 150 ,340 ราย เนื้อที่  1 ,559 ,320 ไร่ และกรมป่าไม้ ได้ ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเร่งรัดจัดท าสมุดประจ าตัวมอบให้แก่ราษฎรทุกราย นอกจากนี้กรมป่าไม้
ยังได้จัดท าระบบ “สมุดประจ าตัวดิจิทัล” ในระหว่างรอเล่มสมุดประจ าตัว ราษฎรสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ
และแสดงสมุดประจ าตัวผ่านโทรศัพท์มือถือได้ 

ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้ โดยในพื้นที่จังหวัดน่านดังกล่าวกรม
ป่าไม้ได้อนุมัติโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีการปรับปรุงถนน 28 โครงการ พัฒนาระบบไฟฟ้า 4 โครงการ 



และพัฒนาแหล่งน้ า 11 โครงการ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้จังหวัดน่านยังได้เข้าไป
สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ราษฎร ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับ เคลื่อน 
โครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้แนวทาง 
“ท าให้ ท าร่วม ท าเอง” “ท าให้” คือการท าแปลงสาธิตตัวอย่างให้ราษฎรได้ศึกษาเรียนรู้ “ท าร่วม” คือมีหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนการด าเนินงานร่วมกับราษฎร และ“ท าเอง” คือการขยายผลให้ราษฎร
สามารถท าได้ด้วยตนเอง 

“จังหวัดน่านถือเป็นแบบอย่างการท างานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยท ากินใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งจะช่วยป้องกัน
อุทกภัยดินโคลนถล่มได้ในอนาคต ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงสามารถอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างยั่งยืน” นายสุรชัยกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"เฉลิมชัย" เร่งจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชนตามนโยบาย คทช. ใน จ.อุตรดิตถ์ แก้ปัญหาการอยู่อาศัยท้ากินในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติให้ประชาชน 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย คทช. ใน จ.
อุตรดิตถ์ แก้ปัญหาการอยู่อาศัยท ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้ประชาชน พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนดูแล
และฟื้นคืนป่าไม้เสื่อมโทรม 

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก้ปัญหา
การอยู่อาศัยท ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ แบ่งเป็น พื้นที่กลุ่มที่ 1 พื้นที่ลุ่มน้ าชั้น 3 , 4 และ 
5 ซึ่งราษฎรอาศัยอยู่ก่อนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 อนุญาตให้อยู่อาศัยท ากินแบบแปลงรวม 
ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล ภายใต้การด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีพื้นที่เป้าหมาย 112,238 ไร่ ได้
อนุญาตแล้ว 39,742 ไร่ อยู่ระหว่างอนุญาต 16,301 ไร่ และอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเสนอเป็นพื้นที่เป้าหมาย
ด าเนินการ 56,195 ไร่ // พื้นที่กลุ่มที่ 2 พื้นที่ลุ่มน้ าชั้น 3 , 4 และ 5 ซึ่งราษฎรอาศัยอยู่หลังมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2541 และต้องปฏิบัติตามค าสั่ง คสช. ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 มีพื้นที่เป้าหมาย 109,170 
ไร่ อยู่ระหว่างจัดท าข้อมูลเพื่อเสนอโครงการ // พื้นที่กลุ่มที่ 3 พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และ 2 ซึ่งราษฎรอาศัยอยู่ก่อน
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 จัดระเบียบการใช้ที่ดินตามมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า และสุดท้าย 



พื้นที่กลุ่มที่ 4 พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1, 2 ซึ่งราษฎรอาศัยอยู่หลังมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 และ
ต้องปฏิบัติตามค าสั่ง คสช. ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 รับรองการอยู่อาศัยท ากินแบบแปลงรวม มีพื้นที่เป้าหมาย 
89,133 ไร่ ได้อนุมัติโครงการฯทั้งหมดแล้ว 

ส าหรับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กระทรวงทรัพย์ฯ ได้ทราบถึงความจ าเป็นการขอใช้
พื้นที่ป่าไม้เพื่อการพัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งไฟฟ้า น้ าดื่มน้ าใช้ กิจการส่วนราชการ และถนน
หนทางเพื่อการสัญจร ซึ่งต้องขออนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยการขออนุญาตใน
พื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ได้ลดขั้นตอน โดยมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 
และผู้ท าหน้าที่ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา เป็นผู้พิจารณาอนุญาตแทนอธิบดีกรมป่าไม้ 
เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ส่วนการอนุมัติให้ใช้พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม 
(โซน C) ของหน่วยงานราชการ มอบอ านาจให้กับคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เป็นผู้อนุมัติ ท าให้ค าขออนุญาตใช้พื้นที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่ป่าไม้ท าได้อย่างรวดเร็วขึ้น ด้านการขอ
อนุญาตในพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรณีการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ถนน 
ไฟฟ้า ประปา ที่ไม่ใช่กรณีการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 – 
16 และผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา เป็นผู้พิจารณาการอนุญาตดังกล่าว มีระยะเวลาการ
พิจารณาตั้งแต่กระบวนการยื่นค าขอจนถึงการออกใบอนุญาตประมาณ 30 วัน 

ขณะที่การส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนดูแลและฟื้นคืนป่าไม้เสื่อมโทรม โดยได้รับประโยชน์ภาพรวมบนฐาน
การพัฒนาที่ประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality กระทรวงทรัพย์ฯ ได้ประชุม
ประชาคมประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาศัยอยู่บริเวณรอบพื้นที่เป้าหมายการฟื้นฟูป่า เพื่อให้มีความ
เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมฟื้นฟูป่า รวมทั้ง ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับการปลูกป่าระดับพื้นที่ 
ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ร่วมกับ หน่วยงานท้องถิ่น และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ พร้อม
ส่งเสริมให้องค์กรหรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิต ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัคร
ใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER) ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘บุกรุกป่า’ จนท.เร่งตรวจสอบ หลังพบการบุกรุกพื้นปา่ใน อ.แม่สรวย 

 

21 กุมภาพันธ์ 2568 นายจิตรกร คูสินไทย ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง น าก าลังสมาชิก อส. ร่วมกับ ก านัน
ต าบลป่าแดด รองนายก อบต.ป่าแดด หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.7 (ท้าวแก่นจันทร์) เจ้าหน้าที่ส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) หัวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ในพื้นที่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย น าก าลังออกตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้บริเวณ บ้านห้วยหญ้าไซ  
ม.9  และ บ้านจะหา ม.11 ต.ป่าแดด เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่าจ านวน 3 จุด จากการ
ตรวจสอบพบมีการตัดต้นไม้เพื่อเตรียมเป็นพื้นที่การเกษตร จึงได้ท าการตรวจยึดพื้นที่ และไม้ของกลาง น าส่ง
พนักงานสอบสวน สภ.แม่สรวย เพื่อหาตัวผู้กระท าผิดมาด าเนินการตามกฎหมาย 

จากนั้นได้ร่วมกันตรวจลาดตระเวนป้องปรามการการเผาในพื้นที่ รวมถึงได้ตรวจสอบจุดความร้อนที่เกิดขึ้น ใน
ระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2568 จ านวน 5 จุด พบมีการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร อยู่ในเขตติดต่อ
ระหว่างโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ และป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย) โดยเจ้าหน้าที่จะได้
น าพิกัดที่ได้ไปตรวจสอบกับแผนที่ของหน่วยงาน และด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

  



 

รมว.ทส. เปิดศูนย์เรียนรู้การป่าไม้ สวนรุกขชาติเชตวัน จังหวัดแพร่ "บ้านเขียว" แหล่งศึกษาเรียนรู้
ประวัติศาสตร์การป่าไม้ 

 

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การป่า
ไม้ สวนรุกขชาติเชตวัน จังหวัดแพร่ "บ้านเขียว" อาคารประวัติศาสตร์อายุ 120 ปี ภายใต้ชื่องาน "ฟื้นบ้านเขียว สู่
อ้อมกอดชาวแพร่" โดยมีนายคุณากร คชหิรัญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานราชการ และประชาชนร่วมงาน 
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมส ารวจธรรมชาติและเรียนรู้ประวัติศาสตร์การป่าไม้ไทย ส ารวจพรรณไม้หายาก เรียนรู้
เรื่องราวป่าไม้ล้านนา และการแสดงดนตรีในสวน นอกจากนี้ยังมี "กาดฮิมยม" ตลาดนัดวินเทจริมน้ ายม ที่รวบรวม



งานศิลปะ หัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน
การบูรณะ 

ส าหรับ "บ้านเขียว" เป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2444 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเป็นที่ท าการป่า
ไม้ภาคแพร่ของกรมป่าไม้สยาม โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลผสมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัวอาคารเคย
ผ่านการใช้งานและพัฒนาในหลายยุค ก่อนจะถูกรื้อถอนในปี 2563 และได้รับการบูรณะอย่างพิถีพิถันโดยกรม
ศิลปากรและสมาคมสถาปนิกสยามฯ เป็นเวลากว่า 2 ปี เพื่อคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมให้มากที่สุด และเสร็จสมบูรณ์ใน
เดือนกรกฎาคม 2567 ต่อมาภาคประชาชนได้เสนอให้อาคารหลังนี้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์การป่าไม้ 
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป สร้างจิตส านึกร่วมกันเป็นพลังในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
ภายใต้ชื่อศูนย์เรียนรู้การป่าไม้ สวนรุกขชาติเชตวัน จังหวัดแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เปิดแล้ว! "บ้านเขียว" อาคารเก่าแก่ 120 ปี ศูนย์เรียนรู้การป่าไม้แห่งใหม่ จ.แพร ่

 

กระทรวงทรัพย์ฯ เปิด 'บ้านเขียว' อาคารประวัติศาสตร์อายุ 120 ปี ศูนย์เรียนรู้การป่าไม้แห่งใหม่ จ.แพร่ พร้อม
มอบโล่เชิดชู 6 หน่วยงานผู้ร่วมอนุรักษ์มรดกล้านนา 

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธี
เปิด "บ้านเขียว" หรือ อาคารศูนย์เรียนรู้การป่าไม้แห่งใหม่ ณ สวนรุกขชาติเชตวัน จังหวัดแพร่ ภายใต้ชื่องาน  
"ฟื้นบ้านเขียว สู่อ้อมกอดชาวแพร่" เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศและการต้อนรับ
อย่างอบอุ่นจากชาวแพร่ โดยมีนายคุณากร คชหิรัญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับ และนายอรรถพล 
เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ 
นายกรัณย์พล แสงทอง ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) นายสมบัติ พิมพ์ประสิทธิ์ ผู้อ านวยการ
ส านักบริหารงานกลาง คณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าหน่วยงาน
ราชการ และประชาชนเข้าร่วมงานจ านวนมาก 

  



ภายในงานมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งวันตั้งแต่ 13.00-20.00 น. เริ่มต้นด้วยกิจกรรมส ารวจธรรมชาติและเรียนรู้
ประวัติศาสตร์การป่าไม้ไทย น าโดยทีมงานครูป่าไม้ผู้เชี่ยวชาญจากส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) พา
ผู้เข้าร่วมงานส ารวจพรรณไม้หายากและเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์การป่าไม้ในพื้นที่ล้านนา สอดแทรกด้วยการ
แสดงดนตรีในสวนที่สร้างสีสันตลอดงาน จากวงพรรณเพลงและวงชราแบน พร้อมด้วยกิจกรรม "กาดฮิมยม" ตลาด
นัดวินเทจริมน้ ายมที่รวบรวมงานศิลปะ หัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น นอกจากนี้ในช่วงพิธีเปิดยังได้มีการมอบ
โล่ประกาศเกียรติคุณแก่ 6 หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการปฏิสังขรณ์บ้านเขียว ได้แก่ กรมศิลปากร สมาคม
สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เทศบาลเมืองแพร่ เทศบาลต าบลป่าแมต องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
และสมาคมรักษ์เมืองเก่าแพร่ สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมอันล้ าค่าของจังหวัดแพร่ 

ดร.เฉลิมชัย รมว.ทส. กล่าวว่า "บ้านเขียวไม่เพียงเป็นอาคารประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นประจักษ์พยานของยุค
ทองการป่าไม้ในล้านนา การบูรณะครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมดั้งเดิม 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่คนรุ่นหลัง" 

  

ส าหรับบ้านเขียวเป็นอาคารประวัติศาสตร์อายุกว่า 120 ปี สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2444 สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นที่ท าการ
ป่าไม้ภาคแพร่ กรมป่าไม้สยาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ ายม ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ มีสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล 
(Colonial) กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับให้เข้ากับสภาพอากาศร้อนชื้นของเมืองไทย อาคารนี้ผ่านการพัฒนามาแล้ว 
5 ยุคสมัย ก่อนจะถูกรื้อถอนในปี 2563 นับเป็นหนึ่งในอาคารที่ท าการป่าไม้ยุคแรกที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในภูมิภาค
ล้านนา การบูรณะอาคารใช้เวลากว่า 2 ปี ด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากรและสมาคมสถาปนิกสยามฯ 
ใช้กระบวนการอนุรักษ์ที่พิถีพิถันเริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลและร่องรอยของซากอาคารเดิมอย่างละเอียด รวบรวม
ไม้เก่าทุกชิ้นมาบันทึกข้อมูลและต าแหน่งที่พบ พร้อมทั้งสันนิษฐานว่าเป็นส่วนประกอบใดของอาคาร มีการท า
หมายเลขก ากับและจัดท าแบบแปลนตามข้อสันนิษฐาน 

นอกจากนี้ยังได้รวบรวมภาพถ่ายเก่าจากแหล่งต่างๆ มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการขุดค้น จุดเด่นของการ
บูรณะคือการน าไม้เดิมทุกชิ้นกลับมาประกอบในต าแหน่งเดิม ส่วนที่ เสียหายได้คัดสรรไม้ชนิดเดียวกันมาทดแทน 
โดยเน้นการรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมของอาคารไว้มากที่สุด การบูรณะเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม 2567 และได้จัด
ให้มีเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ สะท้อนให้



เห็นถึงความใส่ใจในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ าค่าและการมีส่วนกับชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้การป่า
ไม้แห่งนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการในวันที่22 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป โดยจะเป็นทั้งแหล่ง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์การป่าไม้ พิพิธภัณฑ์มีชีวิตด้านสถาปัตยกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ของ
จังหวัดแพร่ ที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“ส.ป.ก.จันทบุรี” แจงชัด! ไม่ได้ให้สิทธิทา้ประโยชน์บนเกาะ 100 ไร่ พื้นที่เขื่อนคิรธีาร 

 

"ส.ป.ก.จันทบุรี" ออกเอกสารชี้แจง ยันชัดไม่ได้ให้สิทธิท าประโยชน์ในพื้นที่บนเกาะ 100 ไร่ บริเวณอ่างเก็บน้ า
เขื่อนคิรีธาร รอยต่อ อ.ขลุง-มะขาม หลังสื่อน าเสนอภาพข่าว ทุเรียนแปลงใหญ่นับร้อยไร่โผล่บนเกาะ 

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. จากกรณีที่มีการน าเสนอข่าว เขื่อนคิรีธาร พบพื้นที่ท าเกษตรกรรมสวนทุเรียนบนเกาะกลางน้ า 
พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตหมู่ 3 บ้านสะพานหินบน ต าบลบ่อเวฬุ อ าเภอขลุง เขตติดต่ออ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
โดยมีการบุกรุกป่าสงวนและพื้นที่ ส.ป.ก. บางส่วน ล่าสุด ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี (ส.ป.ก.จันทบุรี) 
ออกเอกสารช้ีแจงประเด็นข่าว ส.ป.ก.จันทบุรี ระบุว่า 

ตามที่มีประเด็นข่าว พบการท าสวนทุเรียนในลักษณะเป็นเกาะในบริเวณอ่างเก็บน้ าคิรีธาร อ าเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี นั้น ส.ป.ก. ขอเรียนว่า พื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นเกาะในอ่างเก็บน้ าคิรีธาร เป็นพื้นที่ที่กรมปาไม้ มอบให้ 
ส.ป.ก. น ามาด าเนินการปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่  27,993.75 ไร่ ในขั้นตอนการน าพื้นที่บริเวณดังกล่าวมาด าเนินการ
ปฏิรูปที่ดินได้ผ่านการตรวจสอบสภาพป่าตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้และ ส.ป.ก. ว่าด้วยแนวทางการ
ปฏิบัติในการกันพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกลับคืนกรมป่าไม้ พ.ศ. 2538 แล้ว (เนื้อที่ตรวจสอบ 27,994 ไร่ กันคืนกรม
ป่าไม้เนื้อที่ 2,770ไร่) คงเหลือพื้นที่ด าเนินการปฏิรูป ที่ดินเนื้อที่ 25,224 ไร่ ต่อมามีพระราชกฤษฎีกา ก าหนดเขต
ที่ดิน ในท้องที่ต าบลบ่อเวฬุ และต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2551 มีผล
ท าให้ ส.ป.ก. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดิน ตามมาตรา 36 ทวี แห่งพระราชบัญญัติการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 



 

อย่างไรก็ตาม ในขณะปัจจุบันยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ส.ป.ก. ว่าได้เข้าไปด าเนินการจัดที่ดิน และออกหนังสือ
อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4 -01) ให้ผู้ถือครอบที่ดิน แต่อย่างใด ทั้งนี้ยังปรากฏ
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีกว่า บริเวณอ่างเก็บน้ าคิรีธาร รวมถึงพื้นที่ที่ปรากฏในภาพข่าว และบริเวณพื้นที่ขอบอ่างเก็บ
น้ าบางส่วน เป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้มีภาระผูกพันตามกฎหมาย เนื่องจากก่อนที่จะมีการด าเนินการให้ส่งมอบมอบ
พื้นที่ให้ ส.ป.ก. มาด าเนินการปฏิรูปที่ติน กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
ใช้พื้นที่เพื่อด าเนินการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ าคิริธาร (ชื่อเดิม : โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ าห้วยสะพานหิน) 
และปรากฏข้อเท็จจริงในพื้นที่ว่ามีปัญหาทับซ้อนของแนวเขตของทั้งสองหน่วยงาน ซึ่ง ส.ป.ก. จะเร่งด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ทับซ้อน และการถือครองที่ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ไฟไหม้ป่าสงวนป่าแม่ออน พื้นที่ ต.ห้วยทราย สันก้าแพง พบไฟขยายลามขึ้นดอย ป่าเสียหาย 30 ไร่ 

 

ไหม้ป่าสงวนป่าแม่ออน พื้นที่ ต.ห้วยทราย สันก าแพง ดาวเทียมแจ้งพิกัด พบไฟขยายลามขึ้นดอย กระจายก าลัง
สกัด กว่า 2 ชั้วโมงดับได้ ป่าเสียหาย 30 ไร่ 

วันที่ 22 กพ.68 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชม.9 (ดอยสะเก็ด) ร่วมกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ต าบลห้วยทราย อาสาดับไฟป่าประจ าต าบลห้วยทราย 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออน 
บริเวณพื้นที่ป่าบ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

ขณะเข้าท าการตรวจสอบ พบไฟไหม้ป่าลุกลามขยายเป็นวงกว้างขึ้นไปบนภูเขา จึงได้กระจายก าลังช่วยกันดับไฟ 
เริ่มดับเวลา 10. 30 น. ดับเสร็จเวลา 12.40 น. พบพ้ืนที่ป่าถูกไฟไหม้เสียหายประมาณ 30 ไร่ 

  

 

 



 

กมธ.วุฒิฯลุยตราด ตกใจข้อมูลจีนเทารุกทีด่ินอ่างเก็บน้า้ปลูกทุเรียน แฉท้ากันมากวา่10ป ี

 

ประธาน กมธ.วุฒิสภา ยกคณะลงพื้นที่ตรวจสอบบุกรุกที่ดินในอ่างเก็บน้ าที่ตราด -จันทบุรี สอบปมจีนเทาบุกรุก
ที่ดินในอ่างเก็บน้ าปลูกทุเรียน เผยหลังทราบข้อมูลยังตกใจปล่อยให้เกิดขึ้นได้อย่างไรท ากันมานานกว่า 10 ปี  
จี้จนท.ป่าไม้ท าส านวนเอาผิดร้ายแรง หากผิดผิดจริงต้องยึดคืนพร้อมรื้อถอนออกทั้งหมด 

วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนายชีวะภาพ ชีวะธรรมประธานคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ประธานหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมด้วย นายกิติศักดิ์ หมื่นศรีรอง
ประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง นายกัมพล ทองชิวที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายธีรวิทย์ โชติที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการมนายจักรเพชร กุนทอง 
ผู้สื่อข่าว นายการุณย์ พิมพ์สังกุล เลขานุการ นายศุภารัฏฐ์ ธันยพัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการ เดินทางตรวจสอบพื้นที่บุก
รุกป่าไม้ และที่ดินในอ่างเก็บน้ าคลองห้วงแร้ง อ.บ่อไร่ จ.ตราด หลังจากตกเป็นข่าวว่ามีกลุ่มทุนจีนสีเทาเข้ามา
ครอบครองและปลูกทุเรียนจ านวนนับร้อยไร่ 

โดยที่บริเวณอ่างเก็บน้ าห้วยแร้ง นายพีระ เอี่ยมสุนทร รองผู้ว่าราชการ จ.ตราด นายธ ารงศักดิ์ นคราวงศ์ 
ผู้อ านวยการชลประทานตราด นายศักดินัย นุ่มหนู สส.ตราด ประธาน กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้า
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และก านันผู้ใหญ่บ้านในต าบลด่านชุมพล และชาวบ้านที่ท ากินอยู่ในบริเวณอ่างเก็บน้ าห้วง
แร้ง กว่า 50 รายรออยู ่

หลังจาก คณะกมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางมาถึงได้แนะน าตัวกับข้าราชการ และส่วนราชการ
ที่มาคอยต้อนรับแล้วได้รับฟังสถานการณ์จากนายธ ารงศักดิ์ นคราวงศ์ ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และยอมรับว่า 
สถานการณ์ดังกล่าว ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดและในจังหวัดจันทบุรี เกี่ยวกับปัญหา
การบุกรุกที่ดินหลายแห่งทั้งในอ่างเก็บน้ าห้วยแร้ง อ.บ่อไร่ จ.ตราดและในเขื่อนคิรีธาร อ.ขลุง จ.จันทบุรี และอีก



หลายแห่ง ซึ่งที่ผ่านมาได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลกับทางคณะกรรมาธิการแล้วระดับหนึ่ง การเดินทาง
มาวันนี้ก็เพื่อต้องการได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่ว่า จะเข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง แต่ยอมรับว่า เรื่อง
ปัญหาจีนเทาเข้ามาบุกรุกที่ดินทั้งในอ่างเก็บน้ าและในพื้นที่ป่านั้น เป็นเรื่องใหญ่ทีทจะต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่า
จริง และเสนอให้รัฐบาลเข้ามาดูแล รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน และยัง
ไม่ได้รับค่าเวนคืนจ านวนหนึ่งว่า มีปัญหาข้อขัดข้องอย่างไร 

จากนั้น นายชีวะภาพ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า จากการร้องเรียนที่เขาบ่อทอง จ.จันทบุรี ว่ามีการบุกรุกป่า 
และมีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งระหว่างด าเนินการนั้น ได้มีการร้องเรียนจากประชาชนในจังหวัดตราดถึงปัญหา
ดังกล่าว และทางต ารวจจันทบุรีได้ท าการขยายผลและท าการแจ้งความด าเนินคดีไป6 คนรวมทั้งต ารวจ 2 คน เป็น 
2 ผัวเมีย รวมทั้งมี 2 แม่ลูกที่ครอบครองพื้นที่ที่ใช้ ภบท.5 และมีพื้นที่จ านวน 900 ไร่ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะ
ครอบครองระดับนั้น และมีอีกคดีหนึ่งที่มีการครอบครองที่ เขาบ่อทองจ านวน 1,800 ไร่เป็นทุนจีน ซึ่ง
คณะกรรมาธิการทราบว่าเป็นทุนจีนซึ่งพวกเราตกใจว่ามีการด าเนินการเรื่องนี้อย่า งไร จึงรวมกันเข้ามาที่จะ
แก้ปัญหาใน 3 กรรมาธิการ ซึ่งมีกมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมาธิการกฎหมาย และกรรมาธิการ
ยุติธรรมร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ เข้ามาช่วยกันติดตามแก้ปัญหา และตรวจสอบว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริง 
และเมื่อท าอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีก็มีเรื่องร้องเรียนที่จังหวัดตราด รวมทั้งที่จังหวัดอื่นๆด้วย และจากการตรวจสอบใน
พื้นที่ชลประทานตราด มีการบุกรุกมานานนับ 10 ปี และชลประทานตราดก็ท าการจับกุมมาด าเนินคดีแล้วหลาย
ครั้ง ปี 2549 มีถึง 10 คดี แต่ใช้กฎหมายชลประทานซึ่งโทษเบา จึงยังคงบุกรุกกันอีก จะรื้อถอนไม่ได้ และในปี 
2565-2566 ก็จับกันอีกกว่า 20 คดี 

‘ผมมองว่า หน่วยงานที่เข้าไปให้ข้อมูลที่วุฒิสภาระบุว่า มีการใช้กฎหมายที่เบาเกินไปท าให้ผู้กระท าผิดไม่เกรงกลัว 
เราจึงแนะน าให้ใช้ยาแรง ซึ่งพ้ืนที่นี้ในเขตชลประทานได้รับการใช้ประโยชน์แล้ว ให้ใช้บังคับคดีด้วย พรบ.ป่าสงวน
แห่งชาติ และน ากฎหมายตาม พรบ.ชลประทาน มาใช้และใช้ทั้งสอง พรบ.ก็จะดีขึ้นและเมื่อตรวจสอบแล้วว่าเป็น
กลุ่มทุนมาบุกรุกก็จะประกาศรื้อถอนทันที และก็มีอ านาจตัดทุเรียนออกได้เพราะเป็นของนายทุน จากนั้น
ชลประทานก็หางบมาปลูกป่าต่อไป ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นทุนจีนหรือทุนไทยก็ตามก็จะต้องถูกด าเนินการไม่ว่าเป็นใคร
ทั้งนั้น ส าหรับเรื่องการปลูกทุเรียนเป็นเรื่องที่ดีที่จะท าให้รายได้เข้าประเทศมากขึ้น แต่ถ้าเป็นทุนจีนที่เข้ามาลงทุน
และมาบุกรุกก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ทุกคน ทุกหน่วยงานจะต้องไม่ยอมแพ้กับเรื่องนี้’ 

นายชีวะภาพ กล่าวว่า ส่วนเรื่องที่ชาวบ้านจะท ากินไม่ได้นั้น แล้วนายทุนท าได้ ไม่ต้องกังวลเพราะหากพบว่าเป็น
นายทุนต้องถูกจับแน่และรื้อถอน ขณะเดียวกันกลุ่มทุนที่ทางกรรมาธิการจะลงไปจับกุมที่บุกรุกนับ 100 ไร่นั้น จะ
มีเรือหรือแพที่สามารถสูบน้ าขึ้นไปบนเขาที่ปลูกได้ จึงเลือกที่ใกล้อ่างเก็บน้ าซึ่งเหมือนที่จันทบุรี ทั้งนี้ แนะน า
ต ารวจและเจ้าหน้าที่ที่ท าคดีนี้ ควรจะท าการสอบสวนและหาหลักฐานที่หนาแน่น มีรายละเอียดที่ชัดเจน ทั้งสอง
หน่วยงานคือ ชลประทานและป่าไม้ ต้องจับมือให้แน่น เช่น แพที่ลากไป ตัวเครื่อง หรือเลขเครื่องจะต้องใส่อยู่ใน
บันทึกด้วย และมิเตอร์ไฟ มิเตอร์น้ า รวมทั้งพยานบุคคลที่เป็นแรงงานที่ดูแลนั้น เขาๆออกๆตรงไหน เก็บไว้ เมื่อไป
แจ้งต ารวจ ต ารวจก็จะขยายผลจากข้อมูลที่สงไปให้ ก็สามารถสั่งฟ้องได้ และหากเป็นกลุ่มทุนก็จะทิ้งหรือหนีคดีไป 
เพราะคดีป่าสงวนแห่งชาติโทษจะหนัก ซึ่งพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ ใน ม.25 ที่ระบุว่า หากรู้ว่ากลุ่มที่ครอบครองเป็น



กลุ่มทุน ทางนายอ าเภอ รองผู้ว่าฯหรือ ผู้ว่าฯก็สามารถประกาศยึดพื้นที่ได้และสามารถตัดต้นไม้หรือต้นทุเรียนได้ 
เพราะไม้เหล่านี้ไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ชลประทานนี้ได ้

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ยังรับทราบจากสื่อมวลชนว่า เมื่อ 4-5 ปี ที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่ชลประทานตราดที่เฝ้าพื้นที่
อยู่ถูกวางยาเสียชีวิต ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับปัญหานี้ ซึ่งเรื่องนี้ ไม่ทราบมาก่อน จึงจะต้องท าการสอบสวนและหา
รายละเอียดในเรื่องนี้ต่อไป เพราะหากเป็นเรื่องจริงก็แสดงให้เห็นว่า เรื่องนี้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง และหากเป็น
จริงต้องขอแสดงความเสียใจกับเจ้าหน้าที่ด้วย ซึ่งเมื่อเป็นทราบเรื่องนี้ก็จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดเพื่อเข้ามาติดตามและตรวจสอบในพื้นที่อย่างจริงจังแม้จะต้องเสียเวลาไปเท่าไรก็ต้องท า และต้องน าเรื่อง
เดิมมาขยายผลต่อไป หากเป็นกลุ่มทุนใหญ่และมาท าเช่นนี้ก็ไม่ควรให้เกิดขึ้นอีก ในเรื่องการประหัตประหาร
เจ้าหน้าที่ที่ถูกต้อง และหากมีเบาะแสก็จะติดตามต่อไป 

จากนั้น นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ประธาน
หัวหน้าคณะเดินทาง ไปพร้อมคณะรองผู้ว่าราชการ จ.ตราด เดินทางไปยังที่กลุ่มทุนบุกรุกที่มีพื้นที่นับ 100 ไร่ เพื่อ
ตรวจสอบความจริงต่อไป /// - 026 

 

 

 

 



 

"ชีวะภาพ ชีวะธรรม" ปธ.กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติฯวุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจสอบบุกรุกที่ดินในอ่างเก็บน้้า 2 
จังหวัดชี้ต้องแก้ทุนจีนเทา" 

 

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ปธ.กมธ.ทรัพย์วุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจสอบบุกรุกที่ดินในอ่างเก็บน้ า 2 จังหวัดชี้ต้องแก้ทุน
จีนเทา พร้อมแนะจนท.ป่าไม้ท าส านวนเอาผิดร้ายแรง ชี้จนท.ชลประทานตราดตายต้องตรวจสอบเชื่อมโยง พร้อม
ให้ความเป็นธรรมปชช.ท ากินในอ่าง 

อ.บ่อไร่ จ.ตราด/เวลา 09.45 น.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 นายนายชีวะภาพ ชีวะธรรมประธานคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ประธานหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมด้วย นายกิติศักดิ์ หมื่นศรีรอง
ประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง นายกัมพล ทองชิวที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายธีรวิทย์ โชติที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการมนายจักรเพชร กุนทอง 
ผู้สื่อข่าว นายการุณย์ พิมพ์สังกุล  เลขานุการ นายศุภารัฏฐ์ ธันยพัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการ เดินทางตรวจสอบพื้นที่บุก
รุกป่าไม้ และที่ดินในอ่างเก็บน้ าคลองห้วงแร้ง อ.บ่อไร่ จ.ตราด หลังจากตกเป็นข่าวว่ามีกลุ่มทุนจีนสีเทาเข้ามา
ครอบครองและปลูกทุเรียนจ านวนนับร้อยไร่ 

  



โดยที่บริเวณอ่างเก็บน้ าห้วยแร้ง นายพีระ เอี่ยมสุนทร รองผู้ว่าราชการจ.ตราด นายธ ารงศักดิ์ นคราวงศ์ 
ผู้อ านวยการชลประทานตราด นายศักดินัย นุ่มหนู สส.ตราด ประธานกมธ.การเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้า
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และก านันผู้ใหญ่บ้านในต าบลด่านชุมพล และชาวบ้านที่ท ากินอยู่ในบริเวณอ่างเก็บน้ าห้วง
แร้ง กว่า 50 รายรออยู่  

หลังจากคณะกมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่บแวดล้อมเดินทางมาถึงได้แนะน าตัวกับข้าราชการ และส่วนราชการ
ที่มาคอยต้อนรับแล้วได้รับฟังสถานการณ์จากนายธ ารงศักดิ์ นคราวงศ์ ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และยอมรับว่า 
สถานการณ์ดังกล่าว ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดและในจังหวัดจันทบุรี เกี่ยวกับปัญกา
การบุกรุกที่ดินหลายแห่งทั้งในอ่างเก็บน้ าห้วยแร้ง อ.บ่อไร่ จ.ตราดและในเขื่อนคิรีธาร อ.ขลุง จ.จันทบุรี และอีก
หลานแห่ง ซึ่งที่ผ่านมาได้เชิญเจ้าหน้าที่ทีทเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลกับทางคณะกรรมาธิการแล้วระดับหนึ่ง การ
เดินทางมาวันนี้ก็เพื่อต้องการได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่ว่า จะเข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง แต่ยอมรับว่า 
เรื่องปัญหาจีนเทาเข้ามาบุกรุกที่ดินทั้งในอ่างเก็บน้ าและในพื้นที่ป่านั้น เป็นเรื่องใหญ่ทีทจะต้องเข้ามาแก้ไขปัญหา
อย่าจริง และเสนอให้รัฐบาลเข้ามาดูแล รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน และ
ยังไม่ได้รับค่าเวนคืนจ านวนหนึ่งว่า มีปัญหาข้อขัดข้องอย่างไร 

 

จากนั้น นายชีวะภาพ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า จากการร้องเรียนที่เขาบ่อทอง จ.จันทบุรี ว่ามีการบุกรุกป่า 
และมีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งระหว่างด าเนินการนั้น ได้มีการร้องเรียนจากประชาชนในจังหวัดตราดถึงปัญหา

ดังกล่าว และทางต ารวจจันทบุรีได้ท าการขยายผลและท าการแจ้งความด าเนินคดีไป6 คนรวมทั้งต ารวจ 2 คน เป็น 
2ผัวเมีย รวมทัง้มี 2 แม่ลูกทีค่รอบครองพื้นที่ที่ใช้ภบท.5 และมีพื้นที่จ านวน 900 ไรซ่ึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะครอบครอง
ระดับนั้น และมีอีกคดีหนึ่งที่มีการครอบครองที่เขาบ่อทองจ านวน 1800 ไร่เป็นทุนจีนซึ่งคณะกันมาธิการทราบว่า
เป็นทุนจีนซึ่งพวกเราตกใจว่ามีการด าเนินการเรื่องนี้อย่างไรจึงรวมกันเข้ามาที่จะแก้ปญัหาใน 3 กรรมาธิการ ซึ่งมี

กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมาธิการกฎหมายและกรรมาธิการยุติธรรมร่วมกับทางเจ้าหน้าที่
ต ารวจ เข้ามาช่วยกันติดตามแก้ปัญหา และตรวจสอบว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริง และเมื่อท าอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีก็มี
เรื่องร้องเรียนที่จังหวัดตราด รวมทั้งที่จังหวัดอื่นๆด้วย และจากการตรวจสอบในพื้นที่ชลประทานตราด มีการบุก
รุกมานานนับ 10 ป ีและชลประทานตราดก็ท าการจับกุมมาด าเนินคดีแล้วหลายครั้บ ปี 2549 มีถึง 10 คดี แต่ใช้

กฎหมายชลประทานซึ่งโทษเบา จึงยังคงบุกรุกกันอีก จะรือ้ถอนไม่ได้ และในปี 2565-2566 ก็จับกันอกีกว่า 20 คดี 



“ผมมองว่า หน่วยงานที่เข้าไปให้ข้อมูลที่วุฒิสภาระบุว่า มีการใช้กฏหมายที่เบาเกินไปท าให้ผูักระท าผิดไม่เกรงกลัว 
เราจึงแนะน าให้ใช้ยาแรง ซึ่งพื้นที่นี้ในเขตชลประทานได้รับการใช้ประโยชน์แล้ว ให้ใช้บังคับคดีด้วยพรบ.ป่าสงวน
แห่งชาติ และน ากฏหมายตามพรบ.ชลประทาน มาใช้และใช้ทั้งสองพรบ.ก็จะดีขึ้นและเมื่อตรวจสอบแล้วว่าเป็น
กลุ่มทุนมาบุกรุกก็จะประกาศรื้อถอนทันที และก็มีอ านาจตัดทุเรียนออกได้เพราะเป็นของนายทุน จากนั้น
ชลประทานก็หางบมาปลูกป่าต่อไป ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นทุนจีนหรือทุนไทยก็ตามก็จะต้องถูกด าเนินการไม่ว่าเป็นใคร
ทั้งนั้น ส าหรับเรื่องการปลูกทุเรียนเป็นเรื่องที่ดีที่จะท าให้รายได้เข้าประเทศมากขึ้น แต่ถ้าเป็นทุนจีนที่เข้ามาลงทุน
และมาบุกรุกก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ทุกคน ทุกหน่วงยงานจะต้องไม่ยอมแพ้กับเรื่องนี”้ 

นายชีวะภาพ กล่าวว่า ส่วนเรื่องที่ชาวบ้านจะท ากินไม่ได้นั้น แล้วนายทุนท าได้ ไม่ต้องกังวลเพราะหากพบว่าเป็น
นายทุนต้องถูกจับแน่และรื้อถอน ขณะเดียวกันกลุ่มทุนที่ทางกรรมาธิการจะลงไปจับกุมทีทบุกรุกนับ 100 ไร่นั้น 
จะมีเรือหรือแพที่สามารถสูบน้ าขึ้นไปบนเขาที่ปลูกได้ จึงเลือกที่ใกล้อ่างเก็บน้ าซึ่งเหมือนที่ จันทบุรี ทั้งนี้ แนะน า
ต ารวจและเจ้าหน้าที่ที่ท าคดีนี้ ควรจะท าการสอบสวนและหาหลักฐานที่หนาแน่น มีรายละเอียดที่ชัดเจน ทั้งสอง
หน่วยงานคือ ชลประทานและป่าไม้ ต้องจับมือให้แน่น เช่น แพที่ลากไป ตัวเครื่อง หรือเลขเครื่องจะต้องใส่อยู่ใน
บันทึกด้วย และมิเตอร์ไฟ มิเตอร์น้ า รวมทั้งพยานบุคคลที่เป็นแรงงานที่ดูแลนั้น เขาๆออกๆตรงไหน เก็บไว้ เมื่อไป
แจ้งต ารวจ ต ารวจก็จะขยายผลจากข้อมมูลที่สงไปให้ ก็สามารถสั่งฟ้องได้ และหากเป็นกลุ่มทุนก็จะทิ้งหรือหนีคดี
ไป เพราะคดีป่าสงวนแห่งชาติโทษจะหนัก ซึ่งพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ ใน ม.25 ที่ระบุว่า หากรู้ว่า กลุ่มที่ครอบครอง
เป็นกลุ่มทุน ทางนายอ าเภอ รองผู้ว่าฯหรือ ผู้ว่าฯก็สามารถประกาศยึดพื้นที่ได้และสามารถตัดต้นไม้หรือต้นทุเรียน
ได้ เพราะไม้เหล่านี้ไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ชลประทานนี้ได ้

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ยังรับทราบจากสื่อมวลชนว่า เมื่อ 4-5 ปี ทีทผ่านมา มีเจ้าหน้าที่ชลประทานตราดที่เฝ้า
พื้นที่อยู่ถูกวางยาเสียชีวิต ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับปัญหานี้ ซึ่งเรื่องนี้ ไม่ทราบมาก่อน จึงจะต้องท าการสอบสวนและ
หารายละเอียดในเรื่องนี้ต่อไป เพราะหากเป็นเรื่องจริงก็แสดงให้เห็นว่า เรื่องนี้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง และหาก
เป็นจริงต้องขอแสดงความเสียใจกับเจ้าหน้าที่ด้วย ซึ่งเมื่อเป็นทราบเรื่องนี้ก็จะประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดเพ่ือเข้ามาติดตามและตรวจสอบในพื้นที่อย่สงจริงจังแม้จะต้องเสียเวลาไปเท่าไรก็ต้องท า และต้อง
น าเรื่องเดิมมาขยายผลต่อไป หากเป็นกลุ่มทุนใหญ่และมาท าเช่นนี้ก็ ไม่ควรให้ เกิดขึ้นอีก ในเรื่องการ
ประหัตประหารเจ้าหน้าที่ที่ถูกต้อง และหากมีเบาะแสก็จะติดตามต่อไป  

จากนั้นนายชีวะภาพ ชีวะธรรมประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ประธาน
หัวหน้าคณะเดินทาง ไปพร้อมคณะรองผู้ว่าราชการจ.ตราดเดินทางไปยังที่กลุ่มทุนบุกรุกที่มีพื้นที่นับ 100 ไร่ เพื่อ
ตรวจสอบความจริงต่อไป ++++ 

 

 

 

 



 

‘ทุนจีนเทา’ บุกรุกปลูกทเุรียน? ส.ว.แนะใช้ยาแรง-สืบต่อปม ‘จนท.เฝ้าอ่างน้้า’ ถูกวางยาดับ 

 

ปธ.กมธ.ทรัพย์ฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจสอบ ‘ทุนจีนเทา’ บุกรุกปลูกทุเรียนในตราด-จันทบุรี แนะใช้ยาแรงแก้ อึ้ง! 
4-5 ปีก่อนเคยมี จนท.เฝ้าอ่างเก็บน้ า ถูกวางยาดับ 

เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ อ.บ่อไร่ จ.ตราด นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ประธานคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปธ.กมธ.ทรัพย์า) วุฒิสภา เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่บุกรุกป่าไม้ และที่ดินใน
อ่างเก็บน้ าคลองห้วงแร้ง หลังจากตกเป็นข่าวว่ามีกลุ่มทุนจีนสีเทาเข้ามาครอบครอง และปลูกทุเรียน กว่าร้อยไร่ 

โดยมี นายกิติศักดิ์ หมื่นศรี รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 1 นายกัมพล ทองชิวที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
นายธีรวิทย์  โชติที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คณะกรรมาธิการ นายการุณย์ พิมพ์สังกุล เลขานุการ นายศุภารัฏฐ์ ธันยพัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมด้วย 

  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณอ่างเก็บน้ าห้วยแร้ง นายพีระ เอี่ยมสุนทร รองผู้ว่าราชการ จ.ตราด นายธ ารงศักดิ์ นค
ราวงศ์ ผู้อ านวยการชลประทาน จ.ตราด นายศักดินัย นุ่มหนู ส.ส.ตราด ประธาน กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 



และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และก านันผู้ใหญ่บ้านในต าบลด่านชุมพล และชาวบ้านที่ท ากินอยู่ในบริเวณ
อ่างเก็บน้ าห้วงแร้ง กว่า 50 รายรออยู่ 

เมื่อ คณะ กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางมาถึง ได้แนะน าตัวกับข้าราชการ และส่วนราชการที่มา
ต้อนรับ จากนั้นรับฟังสถานการณ ์

โดย นายธ ารงศักดิ์ นคราวงศ์ กล่าวถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น โดยยอมรับว่า สถานการณ์ดังกล่าวได้รับการร้องเรียน
จากประชาชนในพื้นที่ จ.ตราด และ จ.จันทบุรี เกี่ยวกับปัญหาการบุกรุกที่ดินหลายแห่ง ทั้งในอ่างเก็บน้ าห้วยแร้ง 
อ.บ่อไร่ จ.ตราดและในเขื่อนคิรีธาร อ.ขลุง จ.จันทบุรี และอื่นๆ 

  

“ที่ผ่านมาได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลกับทางคณะกรรมาธิการแล้วระดับหนึ่ง การเดินทางมาวันนี้ก็เพื่อ
ต้องการได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่ว่า จะเข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง แต่ยอมรับว่า เรื่องปัญหาจีนเทาเข้า
มาบุกรุกที่ดินทั้งในอ่างเก็บน้ าและในพื้นที่ป่านั้น เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่าจริง และเสนอให้
รัฐบาลเข้ามาดูแล รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน และยังไม่ได้รับค่าเวนคืน
จ านวนหนึ่งว่า มีปัญหาข้อขัดข้องอย่างไร” 

  

จากนั้น นายชีวะภาพ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า จากการร้องเรียนที่เขาบ่อทอง จ.จันทบุรี ว่ามีการบุกรุกป่า และมี
เรื่องของอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยระหว่างด าเนินการนั้นก็มีการร้องเรียนจากประชาชนในจังหวัดตราดถึงปัญหา
ดังกล่าว และทางต ารวจจันทบุรี ได้ท าการขยายผลและท าการแจ้งความด าเนินคดีไป 6 คน รวมทั้งต ารวจ 2 คน 



เป็น 2 ผัวเมีย รวมทั้งมี 2 แม่ลูกที่ครอบครองพื้นที่ที่ใช้ ภบท.5 และมีพื้นที่จ านวน 900 ไร่ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะ
ครอบครองระดับนั้น และมีอีกคดีหนึ่งที่มีการครอบครองที่เขาบ่อทองจ านวน 1,800 ไร่ เป็นทุนจีน 

 

“คณะกรรมาธิการ ทราบว่าเป็นทุนจีน ซึ่งพวกเราตกใจว่ามีการด าเนินการเรื่องนี้อย่างไร จึงรวมกันเข้ามาที่จะ
แก้ปัญหาใน 3 กรรมาธิการ ซึ่งมี กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมาธิการกฎหมายและกรรมาธิการ
ยุติธรรม ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ เข้ามาช่วยกันติดตามแก้ปัญหา และตรวจสอบว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่” 

นายชีวะภาพกล่าวต่อว่า เมื่อท าอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี ก็มีเรื่องร้องเรียนที่จังหวัดตราด รวมทั้งที่จังหวัดอื่นๆ ด้วย ซึ่ง
จากการตรวจสอบในพื้นที่ชลประทานตราด มีการบุกรุกมานานนับ 10 ปี โดย ชลประทานตราด ก็ท าการจับกุมมา
ด าเนินคดีแล้วหลายครั้ง ปี 2549 มีถึง 10 คดี แต่ใช้กฎหมายชลประทาน ซึ่งโทษเบา จึงยังคงบุกรุกกันอีก จะรื้อ
ถอนไม่ได้ และในปี 2565-2566 ก็จับกันอีกกว่า 20 คดี 

“ผมมองว่า หน่วยงานที่เข้าไปให้ข้อมูลที่วุฒิสภาระบุว่า มีการใช้กฏหมายที่เบาเกินไปท าให้ผู้กระท าผิดไม่เกรงกลัว 
เราจึงแนะน าให้ใช้ยาแรง ซึ่งพื้นที่นี้ ในเขตชลประทานได้รับการใช้ประโยชน์แล้ว ให้ใช้บังคับคดีด้วย พ.ร.บ.ป่า
สงวนแห่งชาติ และน ากฏหมายตาม พ.ร.บ.ชลประทาน มาใช้และใช้ทั้งสอง พ.ร.บ.ก็จะดีขึ้น 

เมื่อตรวจสอบแล้วว่าเป็นกลุ่มทุนมาบุกรุก ก็จะประกาศรื้อถอนทันที และก็มีอ านาจตัดทุเรียนออกได้ เพราะเป็น
ของนายทุน จากนั้นชลประทานก็หางบมาปลูกป่าต่อไป ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นทุนจีนหรือทุนไทยก็ตามก็จะต้องถูก
ด าเนินการไม่ว่าเป็นใครทั้งนั้น ส าหรับเรื่องการปลูกทุเรียนเป็นเรื่องที่ดี ที่จะท าให้รายได้เข้าประเทศมากขึ้น แต่ถ้า
เป็นทุนจีนที่เข้ามาลงทุนและมาบุกรุก ก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ทุกคน ทุกหน่วงยงานจะต้องไม่ยอมแพ้กับเรื่องนี้ ” 
นายชีวะภาพกล่าว 

นายชีวะภาพกล่าวอีกด้วยว่า ส่วนเรื่องที่ชาวบ้านจะท ากิน ไม่ได้ ในขณะที่นายทุนท าได้นั้น อยากบอกว่าไม่ต้อง
กังวล เพราะหากพบว่าเป็นนายทุนต้องถูกจับแน่และรื้อถอน ขณะเดียวกันกลุ่มทุนที่ทางกรรมาธิการ จะลงไป
จับกุมที่บุกรุกนับ 100 ไร่นั้น จะมีเรือหรือแพที่สามารถสูบน้ าขึ้นไปบนเขาที่ปลูกได้ จึงเลือกที่ใกล้อ่า งเก็บน้ าซึ่ง
เหมือนที่จันทบุร ี



ทั้งนี้ แนะน าต ารวจและเจ้าหน้าที่ที่ท าคดีนี้ ควรจะท าการสอบสวนและหาหลักฐานที่หนาแน่น มีรายละเอียดที่
ชัดเจน ทั้งสองหน่วยงานคือ ชลประทานและป่าไม้ ต้องจับมือให้แน่น เช่น แพที่ลากไป ตัวเครื่อง หรือเลขเครื่อง
จะต้องใส่อยู่ในบันทึกด้วย และมิเตอร์ไฟ มิเตอร์น้ า รวมทั้งพยานบุคคลที่เป็นแรงงานที่ดูแลนั้น เข้า -ออกตรงไหน 
เมื่อไปแจ้งต ารวจ ต ารวจก็จะขยายผลจากข้อมมูลที่ส่งไปให้ ก็สามารถสั่งฟ้องได้ และหากเป็นกลุ่มทุนก็จะทิ้งหรือ
หนีคดีไป เพราะคดีป่าสงวนแห่งชาติโทษ จะหนัก ซึ่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ ใน ม.25 ที่ระบุว่า หากรู้ว่ากลุ่มที่
ครอบครองเป็นกลุ่มทุน ทางนายอ าเภอ รองผู้ว่าฯหรือ ผู้ว่าฯ ก็สามารถประกาศยึดพื้นที่ได้และสามารถตัดต้นไม้
หรือต้นทุเรียนได้ เพราะไม้เหล่านี้ไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ชลประทาน ได ้

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ยังรับทราบจากสื่อมวลชนด้วยว่า เมื่อ 4-5 ปี ที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่ชลประทานตราด ที่
เฝ้าพื้นที่อยู่ ถูกวางยาเสียชีวิต ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับปัญหานี้ ซึ่งเรื่องนี้ตนไม่ทราบมาก่อน จึงจะต้องท าการ
สอบสวนและหารายละเอียดในเรื่องนี้ต่อไป เพราะหากเป็นเรื่องจริงก็แสดงให้เห็นว่า เรื่องนี้มีอิทธิพลเข้ามา
เกี่ยวข้อง และหากเป็นจริงต้องขอแสดงความเสียใจกับเจ้าหน้าที่ด้วย โดยจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดเพ่ือเข้ามาติดตามและตรวจสอบในพื้นที่อย่างจริงจัง 

“แม้จะต้องเสียเวลาไปเท่าไรก็ต้องท า และต้องน าเรื่องเดิมมาขยายผลต่อไป หากเป็นกลุ่มทุนใหญ่และมาท าเช่นนี้ก็
ไม่ควรให้เกิดขึ้นอีก ในเรื่องการประหัตประหารเจ้าหน้าที่ที่ถูกต้อง และหากมีเบาะแสก็จะติดตามต่อไป” นายชีวะ
ภาพกล่าว 

จากนั้น นายชีวะภาพ พร้อมคณะ เดินทางไปยังจุดที่กลุ่มทุนบุกรุก บนพื้นที่นับ 100 ไร่ เพื่อตรวจสอบความจริง 
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เรียก “3 หน่วยงาน” ถกปัญหา บุกรุกเกาะ 100 ไร่ อ่างเก็บน้้าเขื่อนคิรีธาร ปลูกทเุรียนแปลงใหญ่ 

 

กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติ-ผวจ.จันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบ “เกาะทุเรียน” หรือเกาะร้อยไร่ ในอ่างเก็บน้ า เขื่อนคิรี
ธาร ยืนยันบนเกาะไม่มีเอกสารสิทธิใดๆ แต่พบท าเกษตรกรรมสวนทุเรียน ตะลึงมีผู้ครอบครองกว่า 30 คน เตรียม
เรียก 3 หน่วยงานเกี่ยวข้องทั้ง กรมพัฒนาพลังงาน-กรมป่าไม้ และ ส.ป.ก. หารือในสภา เร่งหาทางออกปัญหา 

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 
กรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมวุฒิสภาๆ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบเกาะ
ทุเรียน ตั้งอยู่ภายในเขื่อนสะพานหิน หรืออ่างเก็บน้ าคีรีธาร ในพื้นที่ หมู่ 3 ต าบลบ่อเวฬ อ าเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี ก่อนที่จะเดินทางลงไปยังบริเวณพื้นที่ที่เป็นข่าวกระแสดัง ได้แวะพูดคุยกับชาวบ้านที่บริเวณ อาคารของ
โรงเรียนบ้านโชคดี ซึ่งมีชาวบ้านมารอต้อนรับเพื่อฟังความแน่ชัดเรื่องแนวเขตพื้นที่ร่วม 100 คน มีก านัน
ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่เข้ามาร่วมรับฟังกันครบถ้วน 

เบื้องต้นได้ให้ข้อมูลกับชาวบ้านว่า ใครที่เคยท ากินอยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้น อย่าไปบุกรุกเพิ่มเป็นอันขาด ขอให้
ประชาชนอย่าตระหนก รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อความแนบชิดเสียก่อน แต่ยืนยันว่าจะไม่มีการขับไล่อย่าง
แน่นอน ยืนยันว่าจะด าเนินการผู้ที่เป็นนายทุนจากต่างพื้นที่เท่าน้ัน 

  



หลังจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่เข้าไปภายในเกาะทุเรียน หรือชาวบ้านเรียกว่าเกาะ 100 ไร่ พบว่า พื้นที่บริเวณนี้ยัง
ไม่มีเอกสารสิทธิใดๆ มีการท าเกษตรกรรมแบ่งออกหลายแปลง มีผู้ครอบครองกว่า 30 คน พื้นที่บริเวณดังกล่าว
ยังคงเป็นพื้นที่ทับซ้อน เรื่องของการออกเอกสาร โดยมีหน่วยที่รับผิดชอบ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วยกรมป่าไม้ 
ส านักงานปฏิรูปที่ดิน และกรมพลังงาน โดยหลังจากนี้จะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าร่วมประชุมหารือที่รัฐสภา 
เพื่อหาทางออกเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด 

ส่วนปัญหาในเรื่องการปลูกทุเรียนหรือท าเกษตรกรรมแล้วอาจมีสารเคมีตกค้างหรืออาจไหลลงไปในอ่างเก็บน้ านั้น 
จะได้แจ้งให้เกษตรกรระมัดระวังการใช้มากขึ้น และจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาท าการตรวจสอบน้ า ทั้งใน
บริเวณอ่างเก็บน้ าแห่งนี้ และปลายทางที่น้ าไหลไป เนื่องจากน้ าใสนี้หล่อเลี้ยงคนเกือบทั้งจังหวัด ทั้งการน าไปผลิต
เป็นประปา และอุปโภคบริโภค ลงไปทางอ าเภอขลุงไหลผ่านไปยังจังหวัดตราดด้วย ส่วนเรื่องการใช้เครื่องมือพิเศษ
หรือแอปพลิเคชั่นพิทักษ์ภัย ของกรมป่าไม้ ตนเองได้เปิดดูปรากฏว่ายังใช้ได ้

แต่ในเรื่องของการเตือนหรือการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศ “ผ่านดาวเทียมของจิดด้านั้น” จะต้องตรวจสอบ
เช็คอีกครั้งนึงว่าระบบการตรวจสอบภาพถ่ายยังคงใช้การได้หรือไม่ เนื่องจากการท างานของดาวเทียมจะมีการ
ถ่ายภาพทุก 10 วันแล้ววนมาถ่ายใหม่อีกครั้ง หลังจากถ่ายภาพเสร็จจะประมวลผลด้วยระบบดาวเทียม และด้วย
ระบบของทางเจ้าหน้าที่จึงจะส่งผลมายังระบบที่เจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ ส าหรับแอปพลิเคชั่นพิทักษ์ภัย ส าคัญมากหาก
เป็นไปได้จะต้องกลับไปทบทวนและตรวจสอบเพื่อน ากลับมาใช้ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ใช้ยา
แรงถ้าหากพบกันกระท าผิดก็มีการจับกุมด าเนินคดีอย่างเด็ดขาด 

ทางด้าน นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ตนเองได้มีการสั่งการให้ทุก
หน่วยดูแลป่าอย่างเคร่งครัด ส่วนกรณีสื่อตีข่าวว่าพื้นที่อ าเภอมะขามมีการบุกรุกป่าถึง 2,000 ไร่นั้น เป็นการเข้าใจ
คลาดเคลื่อน ยืนยันว่ามีการบุกรุกเพียง 28 ไร่เท่านั้น และมีการจับกุมด าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว ส่วนพื้นที่อ าเภอ
แก่งหางแมวที่มีการตรวจพบว่ามีการบุกรุกถึง 2,000 ไร่ จากการตรวจสอบแล้วพื้นที่แก่งหางแมวเองอยู่ในเขตป่า
ทั้งหมด ต้องท าความเข้าใจกันใหม่เนื่องจากมีการท าเกษตรกรรมมาก่อนแล้ว ส่วนทุนจีนนั้นทางจังหวัดก็จับตาดูอยู่ 
ถ้าหากเจอหรือพบก็จะด าเนินการทันที หรือท่านใดมีข้อมูลก็สามารถแจ้งเบาะแสเข้ามาได้ ส าหรับป่าที่มีการบุกรุก
ในพื้นที่ ต้องให้ช่วยกันดูแลตัวเอง เพราะมีบางหน่วยหรือบางที่อาจมีช่องโหว่ในการทุจริต 

 



ด้าน นายกรรชัย มีกระโดน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.บ่อเวฬุ บอกว่า วันนี้ชาวบ้านเดินทางมาร่วมรับฟัง และอยากเห็น
ความชัดเจนของหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมพลังงาน / ป่าไม้ / รวมทั้งเจ้ าหน้าที่ของ จ.จันทบุรี  
ที่จะให้ความชัดเจนกับชาวบ้านในสิทธิ์ท ากิน ซึ่งชาวบ้านท ากันมานานและยืนยันว่า ทุนจีนนั้นเป็นค าที่รุนแรงและ
กล่าวอ้าง ส าหรับคนท าสวนในพื้นที่ดินที่รัฐมอบให้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ท าให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
ตกเป็นจ าเลยสังคมทุกวันนี้ อยากได้สื่อที่เป็นกลางมาฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน ไม่บิดเบือนข้อมูลความจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปธ.กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจสอบบุกรุกที่ดินในอ่างเก็บน้้า 2 จังหวัด ชี้ต้องแก้ทุนจีนเทา 

 

เวลา 09.45 น.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 นายนายชีวะภาพ ชีวะธรรมประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ประธานหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมด้วย นายกิติศักดิ์ หมื่นศรีรองประธานคณะกรรมาธิการ 
คนที่หนึ่ง นายกัมพล ทองชิวที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายธีรวิทย์ โชติที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ นายฐิติ
พันธ์ จูจันทร์โชติที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการมนายจักรเพชร กุนทอง ผู้สื่อข่าว นายการุณย์ พิมพ์สังกุล 
เลขานุการ นายศุภารัฏฐ์ ธันยพัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการ เดินทางตรวจสอบพื้นที่บุกรุกป่าไม้ และที่ดินในอ่างเก็บน้ าคลอง
ห้วงแร้ง อ.บ่อไร่ จ.ตราด หลังจากตกเป็นข่าวว่ามีกลุ่มทุนจีนสีเทาเข้ามาครอบครองและปลูกทุเรียนจ านวนนับร้อยไร่ 

โดยที่บริเวณอ่างเก็บน้ าห้วยแร้ง นายพีระ เอี่ยมสุนทร รองผู้ว่าราชการจ.ตราด นายธ ารงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อ านวยการ
ชลประทานตราด นายศักดินัย นุ่มหนู สส.ตราด ประธานกมธ.การเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง และก านันผู้ใหญ่บ้านในต าบลด่านชุมพล และชาวบ้านที่ท ากินอยู่ในบริเวณอ่างเก็บน้ าห้วงแร้ง กว่า 50 ราย
รออยู ่

หลังจากคณะกมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่บแวดล้อมเดินทางมาถึงได้แนะน าตัวกับข้าราชการ และส่วนราชการที่มา
คอยต้อนรับแล้วได้รับฟังสถานการณ์จากนายธ ารงศักดิ์ นคราวงศ์ ถึงสภาพปัญหาที่ เกิดขึ้น และยอมรับว่า 
สถานการณ์ดังกล่าว ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดและในจังหวัดจันทบุรี เกี่ยวกับปัญกาการ
บุกรุกที่ดินหลายแห่งทั้งในอ่างเก็บน้ าห้วยแร้ง อ.บ่อไร่ จ.ตราดและในเขื่อนคิรีธาร อ.ขลุง จ.จันทบุรี และอีกหลาน



แห่ง ซึ่งที่ผ่านมาได้เชิญเจ้าหน้าที่ทีทเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลกับทางคณะกรรมาธิการแล้วระดับหนึ่ง การเดินทางมาวันนี้
ก็เพื่อต้องการได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่ว่า จะเข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง แต่ยอมรับว่า เรื่องปัญหาจีนเทา
เข้ามาบุกรุกที่ดินทั้งในอ่างเก็บน้ าและในพื้นที่ป่านั้น เป็นเรื่องใหญ่ทีทจะต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่าจริง และเสนอให้
รัฐบาลเข้ามาดูแล รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน และยังไม่ได้รับค่าเวนคืน
จ านวนหนึ่งว่า มีปัญหาข้อขัดข้องอย่างไร 

จากนั้น นายชีวะภาพ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า จากการร้องเรียนที่เขาบ่อทอง จ.จันทบุรี ว่ามีการบุกรุกป่า 
และมีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งระหว่างด าเนินการนั้น ได้มีการร้องเรียนจากประชาชนในจังหวัดตราดถึงปัญหา
ดังกล่าว และทางต ารวจจันทบุรีได้ท าการขยายผลและท าการแจ้งความด าเนินคดีไป6 คนรวมทั้งต ารวจ 2 คน เป็น 2
ผัวเมีย รวมทั้งมี 2 แม่ลูกที่ครอบครองพ้ืนที่ที่ใช้ภบท.5 และมีพื้นที่จ านวน 900 ไร่ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะครอบครอง
ระดับนั้น และมีอีกคดีหนึ่งที่มีการครอบครองที่เขาบ่อทองจ านวน 1800 ไร่เป็นทุนจีนซึ่งคณะกันมาธิการทราบว่าเป็น
ทุนจีนซึ่งพวกเราตกใจว่ามีการด าเนินการเรื่องนี้อย่างไรจึงรวมกันเข้ามาที่จะแก้ปัญหาใน 3 กรรมาธิการ ซึ่งมีกมธ.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมาธิการกฎหมายและกรรมาธิการยุติธรรมร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ เข้ามา
ช่วยกันติดตามแก้ปัญหา และตรวจสอบว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริง และเมื่อท าอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีก็มีเรื่องร้องเรียนที่
จังหวัดตราด รวมทั้งที่จังหวัดอื่นๆด้วย และจากการตรวจสอบในพื้นที่ชลประทานตราด มีการบุกรุกมานานนับ 10 ปี 
และชลประทานตราดก็ท าการจับกุมมาด าเนินคดีแล้วหลายครั้บ ปี 2549 มีถึง 10 คดี แต่ใช้กฎหมายชลประทานซึ่ง
โทษเบา จึงยังคงบุกรุกกันอีก จะรื้อถอนไม่ได้ และในปี 2565-2566 ก็จับกันอีกกว่า 20 คด ี

“ผมมองว่า หน่วยงานที่เข้าไปให้ข้อมูลที่วุฒิสภาระบุว่า มีการใช้กฏหมายที่เบาเกินไปท าให้ผูักระท าผิดไม่เกรงกลัว 
เราจึงแนะน าให้ใช้ยาแรง ซึ่งพ้ืนที่นี้ในเขตชลประทานได้รับการใช้ประโยชน์แล้ว ให้ใช้บังคับคดีด้วยพรบ.ป่าสงวน
แห่งชาติ และน ากฏหมายตามพรบ.ชลประทาน มาใช้และใช้ทั้งสองพรบ.ก็จะดีขึ้นและเมื่อตรวจสอบแล้วว่าเป็นกลุ่ม
ทุนมาบุกรุกก็จะประกาศรื้อถอนทันที และก็มีอ านาจตัดทุเรียนออกได้เพราะเป็นของนายทุน จากนั้นชลประทานก็หา
งบมาปลูกป่าต่อไป ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นทุนจีนหรือทุนไทยก็ตามก็จะต้องถูกด าเนินการไม่ว่าเป็นใครทั้งนั้น ส าหรับเรื่อง
การปลูกทุเรียนเป็นเรื่องที่ดีที่จะท าให้รายได้เข้าประเทศมากขึ้น แต่ถ้าเป็นทุนจีนที่เข้ามาลงทุนและมาบุกรุกก็เป็น
เรื่องที่ไม่ถูกต้อง ทุกคน ทุกหน่วงยงานจะต้องไม่ยอมแพ้กับเรื่องนี้“ 

นายชีวะภาพ กล่าวว่า ส่วนเรื่องที่ชาวบ้านจะท ากินไม่ได้นั้น แล้วนายทุนท าได้ ไม่ต้องกังวลเพราะหากพบว่าเป็น
นายทุนต้องถูกจับแน่และรื้อถอน ขณะเดียวกันกลุ่มทุนที่ทางกรรมาธิการจะลงไปจับกุมทีทบุกรุกนับ 100 ไร่นั้น จะมี
เรือหรือแพที่สามารถสูบน้ าขึ้นไปบนเขาที่ปลูกได้ จึงเลือกที่ใกล้อ่างเก็บน้ าซึ่งเหมือนที่จันทบุรี ทั้งนี้ แนะน าต ารวจ
และเจ้าหน้าที่ที่ท าคดีนี้ ควรจะท าการสอบสวนและหาหลักฐานที่หนาแน่น มีรายละเอียดที่ชัดเจน ทั้งสองหน่วยงาน
คือ ชลประทานและป่าไม้ ต้องจับมือให้แน่น เช่น แพที่ลากไป ตัวเครื่อง หรือเลขเครื่องจะต้องใส่อยู่ในบันทึกด้วย 
และมิเตอร์ไฟ มิเตอร์น้ า รวมทั้งพยานบุคคลที่เป็นแรงงานที่ดูแลนั้น เขาๆออกๆตรงไหน เก็บไว้ เมื่อไปแจ้งต ารวจ 
ต ารวจก็จะขยายผลจากข้อมมูลที่สงไปให้ ก็สามารถสั่งฟ้องได้ และหากเป็นกลุ่มทุนก็จะทิ้งหรือหนีคดีไป เพราะคดีป่า
สงวนแห่งชาติโทษจะหนัก ซึ่งพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ ใน ม.25 ที่ระบุว่า หากรู้ว่า กลุ่มที่ครอบครองเป็นกลุ่มทุน ทาง



นายอ าเภอ รองผู้ว่าฯหรือ ผู้ว่าฯก็สามารถประกาศยึดพื้นที่ได้และสามารถตัดต้นไม้หรือต้นทุเรียนได้ เพราะไม้เหล่านี้
ไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ชลประทานนี้ได ้

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ยังรับทราบจากสื่อมวลชนว่า เมื่อ 4-5 ปี ทีทผ่านมา มีเจ้าหน้าที่ชลประทานตราดที่เฝ้าพื้นที่
อยู่ถูกวางยาเสียชีวิต ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับปัญหานี้ ซึ่งเรื่องนี้ ไม่ทราบมาก่อน จึงจะต้องท าการสอบสวนและหา
รายละเอียดในเรื่องนี้ต่อไป เพราะหากเป็นเรื่องจริงก็แสดงให้เห็นว่า เรื่องนี้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง และหากเป็นจริง
ต้องขอแสดงความเสียใจกับเจ้าหน้าที่ด้วย ซึ่งเมื่อเป็นทราบเรื่องนี้ก็จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เพื่อเข้ามาติดตามและตรวจสอบในพื้นที่อย่สงจริงจังแม้จะต้องเสียเวลาไปเท่าไรก็ต้องท า และต้องน าเรื่องเดิมมาขยาย
ผลต่อไป หากเป็นกลุ่มทุนใหญ่และมาท าเช่นนี้ก็ไม่ควรให้เกิดขึ้นอีก ในเรื่องการประหัตประหารเจ้าหน้าที่ที่ถูกต้อง 
และหากมีเบาะแสก็จะติดตามต่อไป 

จากนั้นนายชีวะภาพ ชีวะธรรมประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ประธาน
หัวหน้าคณะเดินทาง ไปพร้อมคณะรองผู้ว่าราชการจ.ตราดเดินทางไปยังที่กลุ่มทุนบุกรุกที่มีพื้นที่นั บ 100 ไร่  
เพื่อตรวจสอบความจริงต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บุกตรวจที่ดินอ่างเก็บน้้า ตราด-จันทบุรี หลัง 'จีนเทา' บุกรุกพื้นที่ ปลูกทุเรียนนับ 100 ไร ่

 

บุกตรวจที่ดินอ่างเก็บน้ า ตราด-จันทบุรี หลัง ‘จีนเทา’ บุกรุกพื้นที่ ปลูกทุเรียนนับ 100 ไร่ เผยเจ้าหน้าที่
ชลประทาน ถูกวางยาเสียชีวิตน่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี ้

22 ก.พ. 2568 นายนายชีวะภาพ ชีวะธรรมประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 
พร้อมด้วย คณะกรรมาธิการ เดินทางตรวจสอบพื้นที่บุกรุกป่าไม้ และที่ดินในอ่างเก็บน้ าคลองห้วงแร้ง อ.บ่อไร่ จ.
ตราด หลังจากตกเป็นข่าวว่ามีกลุ่มทุนจีนสีเทาเข้ามาครอบครองและปลูกทุเรียนจ านวนนับ 100 ไร่ 

นายธ ารงศักดิ์ นคราวงศ์ ผอ.ชลประทานตราด เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากประชาชน เกี่ยวกับปัญ
กาการบุกรุกที่ดินหลายแห่งทั้งในอ่างเก็บน้ าห้วยแร้ง อ.บ่อไร่ จ.ตราด และในเขื่อนคิรีธาร อ.ขลุง จ.จันทบุรี รวมถึง
อีกหลายแห่ง 

ยอมรับว่าเรื่องปัญหาจีนเทาเข้ามาบุกรุกที่ดินทั้งในอ่างเก็บน้ าและในพื้นที่ป่านั้น เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องเข้ามาแก้ไข
ปัญหาจริงจัง และเสนอให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน และยังไม่ได้รับ
ค่าเวนคืนจ านวนหนึ่งว่ามีปัญหาข้อขัดข้องอย่างไร 

ด้าน นายชีวะภาพ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบในพื้นที่ชลประทานตราด มีการบุกรุกมานับ 10 ปี และ
ชลประทานก็ท าการจับกุมมาด าเนินคดีแล้วหลายครั้ง ปี 2549 มีถึง 10 คดี แต่ใช้กฎหมายชลประทานซึ่งโทษเบา 
จึงยังคงบุกรุกกันอีก ในปี 2565-2566 ก็จับกันอีกกว่า 20 คดี 



ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นทุนจีนหรือทุนไทยก็ตาม จะต้องถูกด าเนินการไม่ว่าเป็นใครทั้งนั้น ส าหรับเรื่องการปลูกทุเรียน
เป็นเรื่องที่ดีที่จะท าให้รายได้เข้าประเทศมากขึ้น แต่ถ้าเป็นทุนจีนที่เข้ามาลงทุนและมาบุกรุกก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง 
ทุกคน ทุกหน่วงยงานจะต้องไม่ยอมแพ้กับเรื่องนี ้

นอกจากนี้ยังรับทราบจากสื่อมวลชนว่า เมื่อ 4-5 ปี ที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่ชลประทานตราดที่เฝ้าพื้นที่อยู่ถูกวางยา
เสียชีวิต ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับปัญหานี้ ซึ่งเรื่องนี้ต้องท าการสอบสวน หากเป็นเรื่องจริงแสดงให้เห็นว่า เรื่องนี้มี
อิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“ชีวะภาพ” ยนัไม่พบ “กลุ่มทุน” ทา้สวนทุเรียนบนเกาะกลางเขื่อนคิรีธาร 

 

กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการร้องเรียนบุกรุกท าแปลง
ทุเรียนในเกาะกลาง เขือ่นคิรีธาร จ.จันทบุรี เผยยังไม่พบกลุ่มทุน ให้ชาวบ้านท ากินต่อระหว่างรอออกเอกสารสิทธิ 

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 
พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่มายังบ้านสะพานหินบน หมู่ 3 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุ ง จ.จันทบุรี เพื่อติดตามและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ตลอดจนความคืบหน้ากรณีข้อร้องเรียนมีการบุกรุกท าแปลงปลูกทุเรียนบนเกาะกลางเขื่อนคิรีธาร เนื้อ
ที่กว่า 100 ไร่ แบ่งแยกออกเป็นหลายแปลง โดยได้เดินทางมาพบกับชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ท ากิน อยู่ในเขตที่ได้รับการ
ร้องเรียนในการช้ีแจงท าความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ที่มารอฟังความชัดเจนจากหน่วยงานเจ้าภาพที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดสรรที่ดินท ากิน ซึ่งมีบางจุดไม่ชัดเจน สร้างประเด็นทุนจีนบุกรุกที่ป่าปลูกทุเรียน ส่งผลท าให้ชาวบ้านได้รับ
ความเดือดร้อน ต้องตกเป็นจ าเลยสังคมเป็นผู้ร้ายท าลายทรัพยากรของชาติ พร้อมทั้งรับฟังรายงานผลการ
ตรวจสอบความคืบหน้า จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ว่าพื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียนมีเนื้อที่เท่าไหร่ กี่
แปลง อยู่ในเขตพลังงานไฟฟ้า หรือเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลหรือไม่อย่างไร 

โดย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ยอมรับว่า หลังจากที่ได้รับข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และผู้บังคับการต ารวจภูธร
จันทบุรี รวมถึงท้องถิ่น จึงมีความชัดเจนว่าพื้นที่ใน 2 อ าเภอ ที่ทับซ้อนของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานและกรมป่าไม้ ยืนยันไม่มีกลุ่มทุนจีน หรือทุนเทา ตามที่มีการกล่าวอ้างร้องเรียน ชาวบ้านที่เคยท า
กินอยู่ปัจจุบัน ก็สามารถท ากินต่อได้ตามปกติ แต่ไม่สามารถบุกรุกเพิ่มเติมได้อีกต่อไปแล้ว 

จากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่เข้าตรวจสอบบริเวณแปลงทุเรียนที่มีการร้องเรียนเพื่อดูสภาพที่แท้จริง เบื้องต้นพื้นที่
ดังกล่าว มีลักษณะเป็นเกาะอยู่ในอ่างเก็บน้ าคิรีธาร และมีการด าเนินการถมดินเพ่ือท าเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง
ริมเขื่อนเข้าไปถึงตัวเกาะกลาง 

 



ในส่วนทางด้าน ส.ป.ก.จันทบุรี ได้ชี้แจงว่า เป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้มอบให้ ส.ป.ก. น ามาด าเนินการปฏิรูปที่ดิน หลัง
ตรวจสอบอย่างละเอียดและท าการส่งคืนให้กับกรมป่าไม้ เหลือที่ดินอยู่จ านวน 25 ,224 กว่าไร่ อยู่ในพื้นที่สอง
ต าบลของ อ.ขลุง คือ ต.ตกพรม และ ต.บ่อเวฬุ ซึ่งตามข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการน ามาปฏิรูปที่ดินให้กับใคร เพราะ
พื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการทับซ้อนระหว่างสองหน่วยงานคือสหกรณ์และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน หลังจากนี้ ส.ป.ก. จะเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ทับซ้อนกับผู้ที่ถือครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ต่อไป 

ขณะที่ นายกรรชัย มีกระโดน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.บ่อเวฬุ บอกว่า วันนี้ชาวบ้านเดินทางมาร่วมรับฟัง และอยาก
เห็นความชัดเจนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน/ป่า
ไม้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของ จ.จันทบุรี ที่จะให้ความชัดเจนกับชาวบ้านในสิทธิท ากิน ซึ่งชาวบ้านท ากันมานาน และ
ยืนยันว่า ทุนจีนนั้นเป็นค าที่รุนแรง และกล่าวอ้างส าหรับคนท าสวนในพื้นที่ดินที่รัฐมอบให้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ท าให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ตกเป็นจ าเลยสังคมทุกวันนี้ อยากได้สื่อที่เป็นกลางมาฟังความ
คิดเห็นจากชาวบ้าน ไม่บิดเบือนข้อมูลความจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตรวจยึดสวนทุเรียนรุกที่ อา่งห้วยแร้ง ยังไม่พบผู้กระทา้ผิด 

 

กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ลุยตรวจสอบ ปมรุกที่ดิน อ่างห้วยแร้ง ท าสวนทุเรียน จนท.ตรวจยึดที่กว่า 100 ไร่ ยัง
ไม่พบผู้กระท าผิด 

22 กุมภาพันธ์ 2568 นายชีวะภาพ ชีวธรรม ประธานคณะกรรมาธิการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒ
สภา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริง กรณีการบุกรุกที่ดิน และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธร
ธรรมชาติอ่างห้วยแร้ง ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด โดยมี นายพีระ เอี่ยมสุนทร รองผู้ว่าฯ จ.ตราด นายสุเมธ 
ตะเพียนทอง นายอ าเภอบอ่ไร่ นายธ ารงศักดิ์ นคราวงศ์ ผอ.โครงการชลประทานตราด นายปฎิยุทธิ์ บูรณพัฒน์ 
ผอ.ศูนย์ป่าไม้ตราด ทหารชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 บ่อไร่ ตชด.116 บ่อไร่ ฝ่ายปกครอง ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตร.2 ให้การต้อนรับ และรายงานรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

  



จากนั้นคณะท างาน ได้เดินทางเข้าพื้นที่แปลงที่ตรวจยึดจับกุม ริมอ่างเก็บน้ าเป็นพื้นที่สวนทุเรียนที่เพิ่งปลูก ซึ่ง
พื้นที่แปลงดังกล่าวเจ้าหน้าที่ชลประทานตราด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ศูนย์ป่าไม้ตราด และเจ้าหน้าที่ต ารวจ ได้
ร่วมกับตรวจยึดไว้แล้ว 100 กว่าไร่ แต่ไม่พบผู้กระท าผิด และไม่มีผู้ใดมาแสดงตัว 

โดย นายชีวะภาพ ชีวธรรม ประธานคณะกรรมาธิการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา บอกว่า ได้รับ
การร้องเรียนว่ามีการตรวจพบการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่อ่างห้วยแร้ง ซึ่งคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้ประสานงาน ติดตาม และลงพื้นที่ตรวจสอบ และให้เจ้าหน้าที่ใช้ยาแรง คือ “จับจริง เอาผิด
จริง” ซึ่งต้องตรวจสอบที่มาที่ไปของกลุ่มบุกรุกว่า เป็นกลุ่มทุนจีนหรือนอมินีหรือไม่ โดยให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
อย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีก เบื้องต้น จะใช้ มาตรา 25 จับ ปรับ เอาผิด โดยกระบวนการ
น่าจะจบสิ้นภายในเวลา 30 วัน 

ขณะที่ นายธ ารงศักดิ์ นคราวงศ์ ผอ.โครงการชลประทานตราด กล่าวว่า กรมป่าไม้จะร่วมกับกรมชลประทาน  
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพืชผลอาสิน และจะจัดงบประมาณมาท าการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ดังกล่าว 

ส าหรบกรณีการบุกรุกพื้นที่เขาบ่อพลอย นายชีวะภาพ ชีวธรรม ประธานคณะกรรมาธิการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา บอกว่า ต้องรอตรวจสอบเอกสารสิทธิผู้ครอบครองอีกครั้งว่าได้มาอย่างไร ถูกต้องหรือไม่ 
ถึงจะด าเนินการติดตามต่อไปได ้

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รมว.ทส. ลงพืน้ที่เยี่ยมชม อ.อ.ป. ภาคเหนอืตอนบน หนุนเปิดบ้านเขียวเพื่อเป็นศูนยก์ารเรียนรู้การป่าไม้ 

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทาง
มาตรวจราชการ ที่ ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้(โรงเลื่อยร้องกวาง)องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ
ตอนบน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาฯ  แล้วเยี่ยมชมภารกิจของโรงเลื่อยร้องกวาง 
และเยี่ยมชมโชว์รูมแสดงผลิตภัณฑ์ไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือตอนบน  มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ 
ปลัดกระทรวงทรัพย์ฯ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงทรัพย์ฯ ร่วมต้อนรับ  

ต่อจากนั้นนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ได้เดินทาง พิธีเปิดบ้านเขียว(อาคารส านักงานป่าไม้เขตแพร่เดิม)สวนรุกขชาติเขตวัน  
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ นายคุณากร คชหิรัญ รองผู้ว่าฯแพร่ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และทุกภาคส่วนร่วมในพิธีเปิด 

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.ทรัพย์ฯ  กล่าวถึงในส่วนการมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ณ โรงเลื่อยร้อง
กวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่  ว่า เพราะว่าได้มาอยู่กระทรวงทรัพย์ฯถ้าไม่ได้มาเยือนแพร่ ก็ไม่สมบูรณ์ อยากมาดูพื้นที่
ตรงนี้  ซึ่ง อ.อ.ป. (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้)เป็นศูนย์บริหารจัดการไม้ เป็นตัวแทนของกระทรวงในการดูแลให้
ความรู้พัฒนาและ ส่งออก แม้ว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญ แต่ว่าในขณะเดียวกันไม้ไทยเราก็เป็นสินค้า
ส่งออก ที่น าเงินตราน าสิง่ต่างๆมาพัฒนาประเทศอย่างมากมาย           

แต่ ณ วันนี้ มันต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่ง อ.อ.ป.เขาก็ท าดี แต่ว่ามันก็จะมีปัญหาอยู่นิดหนึ่ง เรื่อง
การพัฒนาการท าไม้ที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับ แต่จะมีปัญหาเรื่องไม้ที่ตกค้างซึ่งต้องมาช่วยกันบริหาร ถ้าเมื่อก่อน อ.
อ.ป.ยังมาช่วยบริหารจัดการตรงนี้ แต่วันนี้เราต้องปฏิบัติตามกฎหมาย พูดตรงๆก็เป็นภาระของหน่วยงานของรัฐ 
ป่าไม้ ส่วนราชการที่เก็บรักษา ก็ฝากด้วยว่าจะบริหารกันอย่างไร เอามาบริหารให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมดีกว่า 



ตอนนี้สวนป่า ของ อ.อ.ป มี 1.1 ล้านไร่ ก็วนรอบของการปลูกของการตัด จ าหน่าย ถ้าเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าได้ก็จะ
เป็นเรื่องดี ก็ความพร้อมมีทุกอย่าง เป็นไปได้ถ้ามีพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถด าเนินการได้  ขอฝากตรงนี้ไว้ด้วย 

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.ทรัพย์ฯ กล่าวอีกว่า อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากคือให้ลดการมีปัญหากับพี่น้องประชาชน
ให้มากที่สุด ชี้แจงท าความเข้าใจนี้ให้เขา เรามีโครงการ คทช.ขึ้นมามันก็ลดปัญหาตรงนี้แล้วช่วยลดผลกระทบ
ระหว่างหน่วยงานของเรากับประชาชนได้เยอะมาก เขามีที่ดินท ากินเขามี สิทธิอะไรต่างๆ ที่เขาได้รับก็ฝากดูตรงนี้
อีกเช่นกัน       

สุดท้ายที่ฝากคือเรื่องไฟป่าเป็นสิ่งที่วันนี้ในเมืองวิกฤตใกล้ๆจะผ่านแล้ว วิกฤตในภาคการเกษตรเผากันไปจนเกือบ
หมดแล้ว การปลูกอ้อยเดือนมีนาคม เมษายนก็หมดแล้ว ทีนี้ก็จะมาวิกฤตไฟป่า ซึ่งโฟกัสมาที่ กระทรวงทรัพย์ฯ
ของเรา เพราะ ออป.ก็มีส่วน ทุกหน่วยงานของกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯก็ต้องมาร่วมกัน ระวังป้องกันตรงนี้ แล้วก็
ประสานงานกับฝ่ายท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง นายอ าเภอ ก็ฝากด้วย      

เรื่องไฟป่าส าคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาทีมันกระทบต่อภาพรวมของประเทศ แล้ววันนี้กระทรวงทรัพย์เรา ตั้ง
เป้าไว้แล้วว่า พื้นที่ป่า ต้องลดการเผาไหม้จากปีที่แล้ว 25% ถ้าลดไม่ได้ ผมหน้าแตกคนแรก หน้าแตกคนที่สองคือ
ปลัดกระทรวงทรัพย์ฯ แล้วก็ไล่ไปตามระดับชั้น ต้องอธิบายให้คนเขารู้ว่า Hotspot อาจจะไม่ได้ลดลงแต่พื้นที่
ความเสียหายของป่าไม้ลดลง เนื่องจากว่าเรามีการเตรียมการอย่างดี ทั้งเจ้าหน้าที่บุคลากร แผนงาน วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ถ้าเกิดเพลิงปุ๊บเราสามารถดับได้ไวที่สุด ก็ต้องชี้แจงให้เขาเข้าใจ ขอเป็นก าลังใจให้ทุกคนก็ขอให้ท างานให้
เต็มที ่

ในส่วนการเปิดบ้านเขียว(อาคารส านักงานป่าไม้เขตแพร่เดิม)นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.ทรัพย์ฯ  กล่าวว่า ก็วันนี้
เราต้องการอนุรักษ์ สิ่งที่มีคุณค่า อนุรักษ์ไว้ให้เป็นสถานที่ส าคัญ ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว คิดว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่
รู้จักของคนทั่วไปอยู่แล้ว วันนี้เรามาบูรณาการการท างานหลายภาคส่วนแล้วก็มา ปรับปรุงให้ มันดีขึ้น คิดว่า
สถานที่แห่งนี้มันเป็นสถานที่ส าคัญของประเทศไทยด้วย เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและศูนย์เรียนรู้การป่าไม้  ตรงนี้
จะเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศเดินทางมาเยี่อมเยือน     

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเฉลิมชัย ได้เดินทางมาที่  จ.น่าน ก่อนแล้วเดินทางมาที่ จ.แพร่ ในวันที่ 21 กุมพาพันธ์ 
2568 และหลังจากนั้นจะเดินทางไปตรวจราชการที่ จ.ล าปาง และ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568  
ก่อนเดินทางกลับ 

 

 

 

 

 



 

“พพ.” เร่งตรวจสอบรุกพืน้ที่เกาะเขื่อนคิรีธาร จนัทบุร ีปลูกทุเรียนแปลงใหญ ่

 

"กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ" เร่งตรวจสอบรุกพื้นที่เกาะเขื่อนคิรีธาร รอยต่อ อ.ขลุง-มะขาม จันทบุรี ปลูกทุเรียน
แปลงใหญ่นับร้อยไร่ ยันมีการบุกรุกหลายจุด เตรียมเอาผิดตามขั้นตอนกฎหมาย พร้อมขอความร่วมมือจาก
ประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไม่ให้กระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและการผลิตไฟฟ้าในระยะยาว 

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า พพ. ได้เร่ง
ด าเนินการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ าคิรีธาร จังหวัดจันทบุรี หลังพบการใช้
พื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะในพื้นที่เกาะกลางอ่างเก็บน้ า ซึ่งมีขนาดกว่า 250 ไร่ พร้อมประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และกรมป่าไม้ เพื่อหารือถึงความชัดเจนและ
ร่วมด าเนินการหาทางออกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 



จากการตรวจสอบที่ผ่านมา พพ. พบว่า มีการบุกรุกพื้นที่เพื่อท าการเกษตรและปลูกพืชเศรษฐกิจในหลายจุด  
โดยบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและบางส่วนเป็นพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ต้องได้รับการตรวจสอบสิทธิการ
ครอบครอง โดย พพ. ได้ด าเนินการแจ้งพร้อมปักป้ายแจ้งเตือนให้ผู้บุกรุกออกจากพื้นที่โดยเร็ว และหากมีเอกสาร
สิทธิที่ถูกต้อง สามารถน ามายืนยันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป โดยล่าสุด พพ. ได้แจ้งความ
ด าเนินคดีผู้บุกรุกแล้ว 2 ราย และได้อยู่ระหว่างด าเนินการแจ้งความด าเนินคดีอีก 15 ราย รวม 21 แปลงที่ดิน 

 

อย่างไรก็ตาม พพ. ได้ติดตามตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่เดือนกันยายน 2565-พฤศจิกายน 2567 ได้มี
การประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่เขื่อนคิรีธารและเข้าตรวจสอบพื้นที่ และลงพื้นที่ร่วมกับ ส.
ป.ก. และกรมป่าไม้ ซึ่งจากการด าเนินการร่วมกัน พพ. ได้มีหนังสือขอยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิการครอบครองที่ดิน
บางส่วนจาก ส.ป.ก. และแจ้งด าเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ทั้งนี้ พพ. ยังได้เดินหน้าตรวจสอบเพิ่มเติม 
ซึ่งพบการบุกรุกในพื้นที่เกาะกลางและริมเขื่อน และได้ท าการตรวจสอบหลักฐาน พบว่าไม่มีเอกสารสิทธิ จึงได้ท า
การปักป้ายแจ้งเตือนผู้บุกรุกให้ออกจากพื้นที่ และเริ่มกระบวนการด าเนินคดีแจ้งความร้องทุกข์ และเตรียมการยึด
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องต่อไป 



 



โดยในสัปดาห์นี้ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน ได้มอบหมายทีมงานและ พพ. 
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาความชัดเจนและแนวทางแก้ไขร่วมกับจังหวัดและท้องถิ่นเพื่อป้องกันการบุกรุกใน
อนาคต พพ. ย้ าว่า การด าเนินคดีและมาตรการต่างๆ เป็นไปตามกรอบกฎหมาย พร้อมขอความร่วมมือจาก
ประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อรักษาทรัพยากรน้ าและส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในระยะ
ยาว นอกจากมาตรการทางกฎหมาย พพ. ยังเตรียมด าเนินการก าหนดหลักเขตพื้นที่ จัดท าถนน และก่อสร้างรั้ว
รอบเขื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ าและผลิตกระแสไฟฟ้า โดยเฉพาะในช่วงที่มีการกักเก็บน้ า
เพิ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จนท.ตรวจพื้นที่ป่า อ.แม่สรวย พบบุกรุกตัดไม้ท้าลายปา่ เตรียมเป็นพื้นที่การเกษตร 

 

วันที่ 21 ก.พ.2568 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และป่าไม้ พื้นที่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย น าก าลังออกตรวจสอบพื้นที่
ป่าไม้  บ้านห้วยหญ้าไซ ม.9  และ บ้านจะหา ม.11 ต าบลป่าแดด เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีการบุกรุก ตัดไม้ท าลาย
ป่า จ านวน 3 จุด จากการตรวจสอบพบมีการตัดต้นไม้เพื่อเตรียมเป็นพื้นที่การเกษตร จึงได้ท าการตรวจยึดพื้นที่ 
และไม้ของกลาง น าส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่สรวย เพื่อหาตัวผู้กระท าผิดมาด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

  

จากนั้นได้ร่วมกันตรวจลาดตระเวนป้องปรามการการเผาในพื้นที่ รวมถึงได้ตรวจสอบจุดความร้อนที่เกิดขึ้น  
ในระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2568 จ านวน 5 จุด พบมีการเผาเพ่ือเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร อยู่ในเขตติดต่อ
ระหว่างโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ และป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย) โดยเจ้าหน้าที่จะได้
น าพิกัดที่ได้ไปตรวจสอบกับแผนที่ของหน่วยงาน และด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 



 

ทั้งนี้หน่วยงานที่ร่วมกันตรวจสอบ นายปฤษฎางค์ สามัคคีนิชย์  นายอ าเภอแม่สรวย จ.เชียงราย มอบหมายให้ 
นายจิตรกร คูสินไทย ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง น าก าลังสมาชิก อส. ร่วมกับ ก านันต าบลป่าแดด  
รองนายก อบต.ป่าแดด หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.7 (ท้าวแก่นจันทร์) เจ้าหน้าที่ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) หัวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เครือซพีีร่วมปกป้องป่าเชียงใหม่ หนุนกองทุนอาสาพิทักษ์ไฟป่า 10,000 นาย 

 

เครือซีพีมอบกองทุนประกันอาสาพิทักษ์ดับไฟป่า 10,000 นาย พร้อมเครื่องเป่าลม และร่วมลงนามความร่วมมือ
กับหน่วยงานในเชียงใหม่ สนับสนุนการปกป้องป่าและลดจุดความร้อนจากไฟป่า พร้อมรณรงค์หยุดเผาและลด
หมอกควันในภาคเหนือ 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 - นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน รับมอบ
กองทุนประกันอาสาพิทักษ์ดับไฟป่า จ.เชียงใหม่ จ านวน 10,000 นาย อุปกรณ์ดับไฟป่าเครื่องเป่าลม จากเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ โดยมี นายจอมกิตติ  ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและ
กิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้มอบ พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ ปกครองอ าเภออมก๋อย 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ ส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพประกันภัย สมาคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืนภาคเหนือ สถานศึกษา อาสาดับไฟป่า
ชุมชน เเละซีพีอาสา กว่า 300 คน เข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ ยังร่วมลงนามความร่วมมือปกป้องป่าไม้และลดจุด
ความร้อนจากการเกิดไฟป่า จ.เชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ 15 หน่วยงาน และเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมท าแนวกันไฟสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ณ อ าเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

นายจอมกิตติ  ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือ
เจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า เครือซีพีให้ความส าคัญกับการเเก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือในหลายจังหวัด
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ส าคัญที่มักเกิดปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 

 



โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่มีการเผาในพื้นที่ เครือซีพีและมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท (ซีพี) ยังคงมุ่งมั่น
สนับสนุนภารกิจดับไฟป่า โดยมอบกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาพิทักษ์ดับไฟป่า (ไมโครอินชัวรันส์) ผ่าน
กรุงเทพประกันภัย จ านวน 10,000 นาย ให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการสนับสนุนส าคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย พร้อมมอบเครื่องเป่าลมเพื่อช่วยในการเคลียร์แยกเชื้อเพลิงในป่าและสกัดกั้นไฟป่า 

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ 15 แห่ง และเครือซีพี ในการปกป้องป่าไม้และลด
จุดความร้อนใน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ รวมถึงกิจกรรมท าแนวกันไฟรอบป่าชุมชน ต. ยางเปียง เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการลดการเผา ลดหมอกควันและฝุ่น PM2.5 โดยมีการร่วมมือจากธุรกิจในเครือซีพี เช่น 
CPF, CPFGS และ Makro-Lotus’s เพื่อผลักดันการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 

เค รือ เจริญ โภคภัณ ฑ์  (ซี พี ) ได้ น า เย าวชนคนรุ่ น ใหม่  One Young World ภายใต้ โค รงการ Young 
Transformative Leaders เดินหน้าปักธงรณรงค์แคมเปญ “Fight หมอกควัน พลังคนรุ่นใหม่ สร้างอากาศสะอาด 
เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือใน 3 แนวทาง คือ 1. หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร สร้างเครือข่าย
คนรุ่นใหม่ FIGHT Team ในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า 2. ส่งเสริมการตรวจสอบ
ย้อนกลับในภาคเอกชน ผลักดันให้สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งผลิตที่ปลอดการเผา เพื่อให้ผู้บริโภค
สนับสนุนสินค้าที่รักษาสิ่งแวดล้อม และ 3. ระดมทุนเพ่ือแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 

ทั้งนี้พื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ถือเป็นอีกพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนขนาดใหญ่ที่มีความส าคัญของประเทศ 
เครือซีพีจึงเข้าไปด าเนินการผ่านโครงการ “อมก๋อยโมเดล” โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท (ซีพี) ใน
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้และสัตว์ป่าสงวน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในพื้นที่ กลุ่มชาติ
พันธุ์ ในการท าเกษตรกรรมที่เหมาะสม ลดการใช้สารเคมี นอกจากนี้ ในฤดูกาลไฟป่า ยังให้ความส าคัญกับปัญหา
หมอกควันไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในการป้องกันและดับไฟป่า 
จ.เชียงใหม่ เช่น มอบทุน มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า มอบน้ าดื่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และเป็นขวัญและ
ก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรปา่ไม้ในพื้นที่ จชต 

 

แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน
ด้านทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2568 

  

พลโท ไพศาล หนูสังข์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุม
ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2568 โดยมี ผู้
บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา, กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดทั้ง 4 
จังหวัด , ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ , ส านักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 
(สาขาปัตตานี) , ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมหาด
แก้วรีสอร์ท อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  

 



ส าหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายป่า รวมถึงส่งเสรมิการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน 

ด้านแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวเน้นย้ าถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรส าคัญของประเทศ พร้อม
ทั้งก าชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า ควบคู่ไป
กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนะแนวทางแก้ปัญหาไฟปา่ได้อย่างยั่งยนื ภาครัฐต้องเข้าถึงประชาชน 

 

กาญจนบุรี - “ส.ส.ศักดิ์ดา” แนะแนวทางแก้ปัญหาไฟป่าได้อย่างยั่งยืน ภาครัฐต้องเข้าถึงประชาชน พร้อมชื่นชม 
ก.มหาดไทย ร่วมเคาะประตูบ้านรณรงค์เข้าถึง ท าไฟป่าลดลง ย้ าควรมีรางวัลให้คนท าความดี ส่วนผู้ลักลอบเผา
ต้องบังคับใช้กฎหายให้เข็ดหลาบเพื่อส่วนรวม 

วันนี้ (23 ก.พ.) นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี เขต 4 พรรคเพื่อไทย 
เปิดเผยถึงสถานการณ์การเกิดไฟป่าที่เป็นต้นเหตุของฝุ่นละอองขาดเล็ก PM2.5 ว่า ไฟป่ามันไม่ได้เกิดจากล าไม้ไผ่สี
กันหรือมันไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติตามที่หลายคนเข้าใจ แต่ไฟป่านั้นเกิดจากฝีมือของมนุษย์ที่มีคนไปจุดโดย
ตั้งใจหรือไม่ได้ต้ังใจก็ตาม 

เมื่อจุดแล้วมันจึงเกิดการลุกลามไปไหม้เศษวัชพืชเช่น หญ้าและใบไม้หรือกิ่งไม้ที่แห้ง จากนั้นลุกลามไปไหม้ทั่ว
บริเวณ คนจุดแค่คนเดียวสามารถสร้างความเสียหายให้ผืนนับแสนนับล้าน โดยเฉพาะไฟป่าที่เกิดขึ้นในผืนป่า
ตะวันตกด้านจังหวัดกาญจนบุรี จะสังเกตเห็นว่ามันเริ่มรุนแรงมากขึ้นทุกป ี

อดีตเมื่อ 20-30 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์การเกิดไฟป่ามีน้อยมากเพราะฝนตกตรงตามฤดูกาลท าให้ต้นไม้ใบหญ้าที่
อยู่ตามภูเขาชุ่มชื้นยากต่อการติดไฟ ถามว่าท าไมสถานการณ์การเกิดไฟป่าในยุคสมัยนี้จึงมีความรุนแรงมากขึ้น 
สาเหตุข้อแรกคือมันเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ฝนทิ้งช่วงนาน 5-6 เดือน ท าให้ใบไม้ใบหญ้าแห้งเร็วจึงกลายเป็น
เชื้อเพลิงอย่างดี 

เมื่อมีคนลักลอบเข้าไปเผาไฟจึงลุกลามไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ผืนป่าได้รับความเสียหาบนับแสนนับล้านไร่ และยาก
ต่อการควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งผืนป่าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดกับผืนป่าจังหวัดตากและจังหวัดอุทัยธานี ส่วน
ใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง พื้นที่ไหนเป็นป่า 2 ชนิดนี้ จะเกิดสถานการณ์ไฟป่าขึ้นทุกปีเพราะไม้เต็งรัง



หรือแม้กระทั่งไม้ประดู่จะมียางเหียงยางพลวงขึ้นตามล าต้น และพื้นล่างเป็นหญ้าคาที่แห้ง เมื่อมีคนจุดไฟเผาจึง
กลายเป็นเช้ือเพลิงอย่างดี 

ซึ่งแตกต่างจากป่าดงดิบ เนื่องจากป่าดงดิบส่วนใหญ่แทบจะไม่มีการผลัดใบ พื้นที่จะมีแต่ความชุ่มชื้นเมื่อถึงฤดูแล้ง
จึงยากต่อการติดไฟ ทุกวันนี้ประเทศไทยของเรามีป่าเต็งรัง ที่เต็มไปด้วยไม้ไผ่จ านวนมาก โดยเฉพาะผืนป่าด้าน
ตะวันตก ในจังหวัดกาญจนบุรี ไล่ตั้งแต่เขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ 
ยกเว้นบางพื้นที่ที่เป็นป่าดิบเขา หรือป่าดงดิบ พื้นที่เหล่านี้ไม้จะไม่ผลัดใบหรือถ้ามีก็น้อยมาก ความช้ืนจึงสูง 

ถามว่าปัจจุบันสถานการณ์การเกิดไฟป่ามีความรุนแรงมากขึ้นทุกปีสาเหตุเกิดจากอะไร และมีแนวทางการแก้ไขให้
ได้อย่างยั่งยืนอย่างไรนั้น ตอบได้เลยว่าจุดเริ่มต้นเกิดจากความต้องการขยายพื้นที่ท ากินด้านการเกษตรของ
ประชาชนที่อยู่โดยรอบแนวเขตป่า เมื่อถึงฤดูแล้งของทุกปีจะมีการลักลอบเผาเพื่อให้ง่ายต่อการปลูกพืชไร่ เช่น
ปลูกข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง ซึ่งเป็นพืชเชิงเดี่ยว เมื่อเก็บผลิตผลทางการเกษตรแล้วเสร็จ เศษวัชพืชที่เหลือ 
เช่น ใบอ้อย หรือซังข้าวโพดยังเหลืออยู่ จึงเกิดการเผาเพื่อให้ง่ายต่อการน าเครื่องจักรมาปรับพื้นที่เพื่อปลูกใหม่จน
กลายเป็นวัฒนธรรมของคนไทยไปแล้ว เมื่อมีพื้นที่เกษตรมากขึ้นป่าเริ่มเปลี่ยนชนิดจากป่าดิบ กลายมาเป็นป่า
เบญจพรรณ หรือป่าเต็งรัง โอกาสที่จะเกิดไฟป่ามันจึงมีมากขึ้นตามไปด้วย การเผาจากฝีมือมนุษย์คือสาเหตุที่
แท้จริงของการเกิดไฟป่า 

ส าหรับการแก้ไขปัญหาไฟป่า ที่ผ่านมามีน้องๆ จากกรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯ มาปรึกษาหลายครั้ง ซึ่งผมไ ด้
แนะน าน้องๆ ไปแบบตรงๆ ว่า โอกาสที่เราจะเข้าไปดับไฟป่าแทบจะมีไม่ถึง 5% เพราะว่าไฟมันจะไหม้ลุกลามขึ้น
ไปบนยอดภูเขาที่สูงชัน แค่เดินขึ้นไปตัวเปล่าก็เหนื่อยมากแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ต้องน าอุปกรณ์การดับไฟป่าขึ้นไปด้วย
ต้องมาเหนื่อยขึ้นเป็นสองเท่า จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะดับไฟป่าได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 

และการเข้าไปดับไฟป่าของเจ้าหน้าที่นั้น ค่อนข้างเสี่ยงต่อชีวิตหากกระแสลมพัดโหมกลุ่มไฟจะท าให้เจ้าหน้าที่เกิด
ส าลักควันและเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ที่ผ่านมาจะมีข่าวให้เห็นอยู่เป็นประจ าทุกปี ว่าเจ้าหน้าที่เสียชีวิตหรือพิการ
จากการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการดับไฟป่า เพราะฉะนั้นมีสิ่งเดียวที่ต้องท าคือ เมื่อเกิดไฟป่า เราจะต้องป้องกันด้วย
การท าแนวป้องกันไฟเพื่อไม่ให้ลุกลามไปมากกว่าที่เป็นอยู่โดยต้องเสียสละบางพื้นที่ที่ก าลังเกิดไฟลุกลามที่ยากต่อ
การสกัดกั้นได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกนายมีความปลอดภัยในชีวิต การที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ขึ้นไปดับไฟ
ป่าที่ก าลังเกิดขึ้นนั้น จึงถือว่าผู้ออกค าสั่งไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องไฟป่าเลย สิ่งที่ถูกต้องคือจะต้องสั่งให้เจ้าหน้าที่ท า
แนวกันไฟเพื่อไม่ให้ลุกลามไปไหม้เป็นบริเวณกว้างโดยต้องยอมให้ไฟไหม้จุดที่เจ้าหน้าที่เข้าไม่ถึงเพื่อเซฟชีวิตของ
เจ้าหน้าที่จึงจะถูกต้อง 

แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ป่ากลุ่มป่าที่ 12 รอบเขื่อนศรี
นครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรีที่มองว่าจะรุนแรงเพิ่มขึ้นในห้วงเดือนเดียวกันของปีที่แล้วกับปีนี้ แต่กลับกลายเป็นว่า
สถานการณ์ไม่ได้รุนแรงตามที่คาดการณ์เอาไว้ ซึ่งส่วนตัวแล้วต้องขอชื่นชมกระทรวงมหาดไทย ที่มีนโยบายสั่งการ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงอ าเภอ ลงพื้นที่พบปะแบบเคาะประตูบ้านเพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนชน
ตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพจนประชาชนเข้าใจและพร้อมใจกันหยุดการเผา 



ซึ่งที่ผ่านมาไฟป่าในผืนป่าตะวันตกมันเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปีอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งจะมาเกิดในปีนี้ แต่ขณะนี้ประชาชน
เริ่มเข้าใจถึงปัญหาฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องโรคเรื้อรัง เช่น โรคผิวหนัง โรคมะเร็ง โรคปอด 
รวมถึงโรคระบบทางเดินระบบหายใจ เมื่อภาครัฐเข้าถึงประชาชนจึงหันมาใส่ใจเรื่องของสภาพอากาศ และรับรู้ว่า
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 นั้นเกิดจากสาเหตุอะไร 

การแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่ามีอยู่ทางเดียวที่จะท าได้อย่างยั่งยืนตลอดไปคือ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับภาครัฐและผู้น าว่า
จะเข้าถึงประชาชนได้มากน้อยเพียงใด หากคนในชุมชนเพียงแค่หนึ่งคนไม่เข้าใจแล้วลักลอบไปจุดไฟเผาสามารถ
ท าให้ทุกคนในชุมชนนั้นๆ เดือดร้อนได้ 

จึงขอเสนอแนะไปยังภาครัฐว่า หากหมู่บ้านหรือชุมชนใดไม่มีสถานการณ์ไฟป่าเกิดขึ้นควรที่จะมอบรางวัลให้ แต่
หากชุมชนใดมีไฟป่าเกิดขึ้นให้ติดตามน าตัวผู้กระท าผิดมาด าเนินคดีเพื่อให้เข็ดหลาบจากการกระท า เพราะเมื่อคน
ไทยท าดีจะต้องมีรางวัลเพื่อสร้างก าลังใจให้เขา ไม่เช่นนั้นไม่รู้ว่าจะท าดีไปเพื่ออะไร ซึ่งส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านจะคิด
เช่นนี ้

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


